



บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

.....

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๗๕-๑๔๐๕

ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงษ์ ใจโชติ	ประธานสภา	สมพงษ์ ใจโชติ	
๒	นายกฤษณพงศ์ คำศรี	รองประธานสภาฯ	กฤษณพงศ์ คำศรี	
๓	นายธิดาช เจริญศรีเมือง	เลขานุการสภาฯ	ธิดาช เจริญศรีเมือง	
๔	นางสาวบุญช่วย มูลจัด	สมาชิก หมู่ ๑	บุญช่วย มูลจัด	
๕	นางสุพิชญ์ เหล่ามาลา	สมาชิก หมู่ ๒	สุพิชญ์ เหล่ามาลา	
๖	นางสาวสุน บุตระเสมียน	สมาชิก หมู่ ๓	สุน บุตระเสมียน	
๗	นายประมวล ดวงธนู	สมาชิก หมู่ ๔	ประมวล ดวงธนู	
๘	นางสาวนวลอนงค์ ชาญพินิจ	สมาชิก หมู่ ๕	นวลอนงค์ ชาญพินิจ	
๙	นายพัต หงษ์โสภา	สมาชิก หมู่ ๗	พัต หงษ์โสภา	
๑๐	นายบรรลือ ศิริจันทร์	สมาชิก หมู่ ๘	บรรลือ ศิริจันทร์	
๑๑	นายนิสิต ไชยศรีชะ	สมาชิก หมู่ ๙	นิสิต ไชยศรีชะ	
๑๒	นางกัญญา มูลจัด	สมาชิก หมู่ ๑๐	กัญญา มูลจัด	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอนุรักษ์ เพชรอินทร์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี
๒. นายนิล ชาญพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี
๓. นายไพรัตน์ สมานธิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี
๔. นายพงศกรณ รัชต์สุพลโชค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี
๕. นางจิตติมา ทองอบ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี
๖. นางสาวธรรณชนก ทองมนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๗. นายโฆสิต นิลสนิท นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๘. นางสาวนิภาพร ชาญพินิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๙. นายสมจิต ไกรราม ที่ปรึกษานายก อบต.ใจดี

เริ่มประชุม

นายธิดาช เจริญศรีเมือง
(เลขานุการสภาฯ)

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน คณะผู้บริหาร ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ได้ทำหนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องของแผนพัฒนาตำบลเมื่อสภาพร้อมแล้ว ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาได้นำสมาชิก คณะผู้บริหารได้สวดมนต์ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเราซึ่งก่อนประชุมทุกครั้ง ก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม	<p>สวตมนต์</p> <p>ก็ขอขอบคุณทางท่านประธานสภา เมื่อสมาชิกสภาได้เดินทางมาครบองค์ประชุมแล้ว ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภา ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเรียนเชิญครับ</p>
<p>นายสมพงษ์ ใจโชติ (ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ ๑</p>	<p>เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ</p> <p>เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ได้มีหนังสือเรียกท่านสมาชิกได้เข้าประชุมเพื่อรับทราบเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ญัตติ และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ญัตติ พร้อมด้วยการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระผมก็ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก็จะขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒</p>
ระเบียบวาระที่ ๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว</p> <p>ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้ว ก็ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีทุกท่านได้ตรวจดู มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ</p>
ที่ประชุม	<p>มีมติรับรอง ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง</p> <p>ไม่รับรอง - เสียง</p> <p>งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
ระเบียบวาระที่ ๓	<p>กระทู้ถาม</p> <p>-ไม่มี-</p>
ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ</p> <p>-ไม่มี -</p>
ระเบียบวาระที่ ๕	<p>เรื่องที่เสนอขึ้นใหม่</p> <p>๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีครับ</p>

นายธิตช เจริญศรีเมือง
(เลขานุการสภา)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ในส่วนของการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)

ตามที่ท่านเลขานุการสภา อบต.ใจดี ท่านได้นำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเพิ่มเติมของแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ

น.ส.ธรรณูชนก ทองมนต์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ท่านหัวหน้าสำนักงานปลัด ดิฉันนางสาวธรรณูชนก ทองมนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนำเรียนในห้วงของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ การเพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี งานราชพิธี เนื่องจากอำเภออุซันต์ ได้ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภออุซันต์ เป็นโครงการงานรัฐพิธี และโครงการเรื่องกีฬา ซึ่งมีโครงการที่มีกำหนดในแผนอยู่แล้ว แต่จะมีเพียงโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการใหม่ ที่ยังไม่ปรากฏในแผนซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อแผนไม่มีปรากฏในแผนท้องถิ่นแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ก็จะเป็นโครงการตามหน้า ๓ โครงการงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ตัวนี้ก็คือยังไม่มีในแผนเลย ก็จะเป็นการเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ตัวนี้จะเป็นเพิ่มเติม ๑ โครงการ มีแก้ไขและเพิ่มเติมจะมีคนละแบบคนละขั้นตอนกัน โครงการก็เป็นโครงการที่ยังไม่เคยปรากฏในแผนเนื่องจากเป็นโครงการใหม่เป็นวันจักรีก็เป็นการเพิ่มเติมตามงบประมาณที่ทางอำเภอได้ขอมมา ๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก็เพิ่มเข้าไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๗,๒๕๖๘,๒๕๖๙,๒๕๗๐ ก็จะเป็นห้วงเวลา ๔ ปีที่เหลือ ก็คือ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งระเบียบกำหนดว่าเงินอุดหนุนนະกะ เงินอุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่เป็นไปตามระเบียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีโครงการที่ปรากฏในแผนจึงจะสามารถอุดหนุนหน่วยงานอื่นได้ สำหรับการเพิ่มเติมก็จะมีเพียงแค่ ๑ โครงการ ซึ่งระเบียบเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอ เมื่อผู้บริหารได้มีการจัดทำ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมแล้วก็ให้ส่งร่างแผนนี้ให้สภาพิจารณาตามมาตรา ๔๖ เพื่อให้ความเห็นชอบคะ ขอบคุณคะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภา)

นายกฤษฎพงษ์ คำศรี

(ส.อบต.ม.๑๑)

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านกฤษฎพงษ์ คำศรีครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ท่านผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกฤษฎพงษ์ คำศรี สมาชิกหมู่ที่ ๑๑ ครับ ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่องที่งานแผนเสนอมาเกี่ยวกับการงานรัฐพิธี ผมเห็นด้วยทุกประการครับ แต่ผมขอสอบถามเพิ่มเติมในข้อที่ ๙ เรื่องส่งเสริมกีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนด้านยาเสพติด “ตากะจะเกมส์” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเราก็ตั้งไว้แล้ว งบต.ละ ๒๕,๐๐๐ บาท อยากสอบถามว่าที่เราตั้งไว้แล้วใช้ไหมครับ ขอบคุณครับ

น.ส.ธรรณชนก ทองมนต์

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนด้านยาเสพติด “ตากะจะเกมส์” ซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการนี้จะปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่แก้ไขเป็นฉบับใหญ่ที่ส่งให้ทุกท่านไปแล้ว โครงการตากะจะนี้จะตั้งมาตลอด เพราะว่าทางอำเภอก็จะขอเรื่องของรัฐพิธีเข้ามาและมีเรื่องของงานกาชาดและงานกีฬาที่จะจัดทุกปีอยู่แล้วคะแล้วก็มีอยู่ในแผนตำบลใจดีอยู่แล้วคะ สำหรับในส่วนขอข้อบัญญัติเราก็ตั้งไว้ในช่วงปีที่ผ่านมา จริงๆในช่วงปีที่เป็นโควิดเราก็ตั้งไม่ได้ตั้ง แต่ว่าก่อนหน้านั้นช่วงโควิดเราก็ตั้งแล้วในการอุดหนุนอำเภอคะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภา)

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ผมก็จะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ต่อไปเข้าสู่

ระเบียบวาระที่

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภา อบต.ใจดีครับ

นายธิดเดช เจริญศรีเมือง

(เลขานุการสภา)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี เพื่อทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำจุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจ

ของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๔ และข้อ ๒๑ ครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภา)

น.ส.ธรรณูชนก ทองมนต์

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

เชิญเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ

ขออนุญาตเป็นเล่มใหญ่ นะคะ ฉบับนี้เรียกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ฉบับนี้เกิดจากหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๐ ปรับใช้ในส่วนที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกันในการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ และยุทธศาสตร์ของ อปท. ในส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติโดยให้ใช้จุดหมายในแผน ฉบับที่ ๑๓ นี้แหละค่ะ เป็นแนวทางหรือกรอบของการสอดคล้องหรือเชื่อมโยง ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถนำเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับจุดหมายแผนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาไปดำเนินการจัดทำหรือปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ตามความเหมาะสมเราก็ได้นำหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจนำมาแก้ไข ประกอบกับหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เขาก็มีหนังสือแจ้งมาให้ใช้รูปแบบตามกระทรวงปกติและเมื่อมีการประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาให้ใช้แผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แล้วก็ให้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน อันนี้ก็เป็นหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยให้เราดำเนินการแก้ไขแผนฉบับเดิม แผนฉบับเล่มแรกของเราก็จะมีการแก้ไขในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ก็จะขอยกตัวอย่างการแก้ไขในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเปิดเล่มใหญ่ไปที่หน้า ๑๐๓ เหตุใดกระทรวงมหาดไทยจึงให้เราแก้ไข ในส่วนหน้า ๑๐๓ เราจะมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่กำหนดให้มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำไมต้องกำหนดมีแผนยุทธศาสตร์ มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและก็มีเป้าหมายการพัฒนา เพิ่มเติมเข้ามาจากแผนเดิม แผนเดิมแผนเล่มแรกที่เราได้จัดทำก่อนหน้านั้นแล้ว จะมีเพียงยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ อบต. ฉบับที่ ๒๐ เรามียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นกรอบของชาติเป็นนโยบายของรัฐบาลและประกาศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นกรอบในการเชื่อมโยงแผน ท่านจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็จะมียุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เราจะเชื่อมโยงจากระดับบนมาล่าง เรามียุทธศาสตร์ชาติเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลของชาติเรา และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เรา ประกาศให้เราใช้โดยให้จุดหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของเรานำมาเชื่อมโยงให้สอดคล้องกันก็นั้นหมายถึงว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ เราจะนำมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เวลาเราพัฒนาท้องถิ่นเราจะต้องพัฒนาจากท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับจังหวัด เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในระดับภูมิภาค เชื่อมโยงกับระดับชาติ

เขาถึงได้กำหนดให้เราทำส่วนนี้ขึ้นมา ก็จะมีในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานจะมีหมวด
 หมายที่ ๑ และหมวดหมายที่ ๘ ที่เชื่อมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ จากนั้น ค ก็จะเป็นเรื่องเป้าหมายของการพัฒนา ก็จะมีเรื่อง
 ของ SDG ตัวนี้จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ตัวนี้ไม่ใช่ใช้ในเรื่องของประเทศชาติ
 ประเทศไทยเราอย่างเดียวนะคะ ตัวนี้เราใช้ร่วมกันในระดับโลก ก็คือ SDG ในส่วนของ
 แผนเราก็สอดคล้องกับ SDG ในเป้าหมายที่ ๙ เรื่องของสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
 ความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนในเป้าประสงค์ที่
 ๑ แล้วก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดของเราคือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๑
 ก็คือยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร และยุทธศาสตร์การ
 พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับ
 โครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติและมาเชื่อมโยงตัวสุดท้ายก็คือใน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นของเราที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วเรามี
 กลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อที่จะพัฒนาให้โครงสร้างพื้นฐานของเราเป็นไปตามเป้าหมายการ
 พัฒนาของ อบต.ใจดีเรา ก็จะมีกลยุทธ์ว่าจะต้องมีการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อ
 การอุปโภคบริโภค บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ สิ่ง
 สาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับแผนงานอุตสาหกรรมและ
 การโยธา ก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือรูปแบบที่ทางกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เราแก้ไชนั้น
 หมายความว่าเราได้มีการแก้ไข ทั้ง ก ข ค เพิ่มเข้ามาและเพิ่มกลยุทธ์เข้ามา และก็นำ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาที่นั่นแหละ ไปจัดทำงบประมาณ ก็สอดคล้องทั้ง
 เรื่องของแผน เรื่องของการพัฒนา และเรื่องของงบประมาณ อันนี้ก็ขออนุญาต
 ยกตัวอย่างโครงการทั้งหมดมาเลย ก็จะมีตั้งแต่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ดำเนินการเอง ด้านระดับแผนชุมชน ก็คือ ผ ๐๒/๑ แผนของ อบต.เองก็คือ ผ ๐๒
 และก็แผนที่มาจากหมู่บ้านก็คือ ผ ๐๒/๑ และโครงการที่เกินศักยภาพก็คือ ผ ๐๒/๒
 อันนี้เป็นแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดว่าเราจะต้องมีการแก้ไขเพื่อให้แล้วเสร็จ
 ภายใน ๑๒๐ วัน เป็นอำนาจของผู้บริหารและผู้บริหารได้ประกาศใช้ไปแล้วก็เสร็จทัน
 ภายใน ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในรอบนี้จึงได้นำมาเสนอต่อ
 สภาให้สภาทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็คือเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
 แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขไปแล้วให้ติดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
 กว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ
 และจังหวัดทราบด้วย อันนี้ก็ขอนำเรียนเรื่องของระเบียบกฎหมายและการแก้ไข
 แผนค่ะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
 (ประธานสภาฯ)
 นายนิสิต ไชยศรีษะ
 (ส.อบต.ม.๙)

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านนิสิต ไชยศรีษะครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ท่านคณะ
 ผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนและก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีทุกท่าน กระผม
 นิสิต ไชยศรีษะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี หมู่ที่ ๙ ในส่วนของการ
 พิจารณาเห็นชอบแผน ในส่วนของการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ –
 ๒๕๗๐ การแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒/ ๒๕๖๖ ซึ่งผมเองก็ได้ดูในบางส่วนไปแล้วก็รู้สึกว่

ในส่วนของหมู่ที่ ๙ ตกหล่นไปหลายโครงการ ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เพราะว่าในส่วนของหมู่ ๙ อย่างปีที่แล้วก็มีปัญหาเฉพาะหมู่เดียว ไม่มีโครงการหลายโครงการในส่วนของปีนี้ก็ตกหายไป สถานที่ตกหายไปเห็นเลยก็จะเป็นโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านก็คือจากสี่แยกหมู่บ้าน อาจจะเป็นโครงการที่ตกไปอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะอาจจะมีผิดพลาดที่สมาชิกหมู่บ้านที่ไม่ได้เสนอหรืออย่างไร ก็อยากจะนำเรียนท่านประธานผ่านถึงท่านนายก เพราะว่าจะมีผลกระทบกับชาวบ้านก็อย่างที่เราดำเนินการไปแล้วในส่วนของการใช้เงินสะสมในการดำเนินการก็มีในแผนในการที่ดำเนินการไปแล้ว แต่พอมานในแผนปีนี้ไม่มีก็ตั้งข้อสังเกตว่าเกิดจากการผิดพลาดของทางชาวบ้านหรือของสมาชิกหรือทางคณะผู้บริหาร อันนี้ผมก็จะนำเรียนต่อถึงในส่วนของแผนชุมชน ก็คือในแผนของปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แผนก็จะมีตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนแผนก็มาจากที่ อบต.ดำเนินการและแผนที่มาจากชุมชน ก็คือเป็นแผน แบบ ผ ๐๒/๑ ซึ่งผมมาดูแผนชุมชนเราก็มีโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทพื้นทับ ก็มีแต่พอมาดูแผนที่ อบต. เป็นแผนแก้ไขฉบับที่ ๒ ก็ไม่เห็นก็เกิดข้อสงสัยบางทีเกิดข้อผิดพลาดตรงไหน บางทีสมาชิกผิดพลาดตรงไหนก็อยากนำเรียน เพราะว่าถ้าโครงการไม่มีในแผนก็คือดำเนินการไม่ได้ อย่างที่หมู่ ๙ ก็โดนมาแล้ว ก็ยอมรับว่าโดนมาแล้ว แต่โดนซ้ำอีกเกิดจากความอะไรก็ไม่แน่ใจ ผมรับได้ แต่ถ้าจากชาวบ้านอันนี้ก็ดูว่าติดปัญหาที่ตรงไหน เพราะว่าอย่างโครงการที่ปีแล้วที่ดำเนินการไม่ได้ อย่างเช่นโครงการถนนคอนกรีตขอยประปาซึ่งปีนั้นในแผนชุมชนเราก็เป็นกิจการวางท่อพร้อมเทพื้นถนนเส้นนั้นเลย ซึ่งโครงการเสนอมานในแผนชุมชนก็ไม่มีทางองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีออกไปประมาณการ ออกไปลงพื้นที่ เพราะว่าถามที่ผมเข้าใจแต่ก่อนก็ให้ชาวบ้านทำโครงการมาทาง อบต.โดยช่างหรือผู้บริหารก็จะออกลงพื้นที่ไปสำรวจความยาว ความกว้าง ประมาณการ ซึ่งแผนชุมชนเสนอมาก็ไม่มีออกไป สุดท้ายก็ไม่มีในเล่มของแผนที่นี้ก็เกิดข้อสงสัยก็เลยนำเรียนซึ่งเบื้องต้นผมก็ได้้นำเรียนกับทางหัวหน้าแผนว่าในการพิจารณาเราไม่สามารถเพิ่มได้ เพราะว่าสมาชิกมีหน้าที่เห็นชอบอย่างเดียว จะผิดจะถูกก็เห็นชอบไปเลยนะครับ อันนี้ก็เข้าใจประมาณนั้น เพราะสมาชิกไม่ได้เสนอแผนชุมชนเข้ามา อันนี้ก็เรียนถามท่านประธานให้ท่านได้ตอบให้กระจ่างซึ่งเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรและดำเนินการอย่างไร เพราะว่าที่เป็นห่วงก็คือความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าไม่มีในแผนก็ดำเนินการไม่ได้ อันนี้ก็จะมามีผลกระทบยกตัวอย่างเช่น วางท่อ เพราะว่าเราวางไปครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ต้องวางต่อ ถ้าไม่มีในปีนี้ก็ไม่ได้ดำเนินการก็มีผลกระทบกับชาวบ้านก็ขอนำเรียนท่านประธานแค่นี้ก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)

ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของแผนคือโครงการที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านของแต่ละท่าน บางทีไม่มีในแผน แต่ในแผนบางทีก็มีเม็ดเงินที่ อบต.ไม่สามารถที่จะทำได้ แต่ว่ามีในแผน โครงการเล็กๆบางทีก็ขาดตกบกพร่องไปไม่มีในแผนเวลาเรามิงบน้อย ก็ไม่มีแผนที่จะดำเนินการตามงบประมาณที่เราพอจะมีผมคิดว่าไม่ใช่มีแต่ หมู่ ๙ เท่านั้นนะครับ ที่คิดว่าแผนที่เราอยู่ในใจความตั้งใจของสมาชิกที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านจริงๆ แล้วก็ตกจากแผนไปเวลาเรามีโครงการไม่ว่าจะเป็นจ่ายขาดหรือว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีเรามี

งบประมาณที่จะจัดสรรตามโครงการเข้าไป ไม่สามารถที่จะหยิบโครงการเหล่านั้นมาทำได้ แผนชุมชน กับแผนของ อบต.ใจดี ตามความเข้าใจของผมก็คือจากผู้ใหญ่บ้านเป็นคนทำเป็นรูปเล่ม ถือว่าผมไม่ได้อภิปรายแล้วกัน ผมพูดในนามตัวแทนอย่างของ หมู่ ๖ เคยออกไปประชาคม เคยออกไปรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน ชาวบ้านก็ได้ร้องมาเรื่องของระบบระบายน้ำเสียของชาวบ้าน ท่อเหมือนหมู่ ๙ ก็เคยเขียนและก็เสนอมาก็ไม่มีในเล่มนี้เหมือนกัน โครงการเล็กๆหลายโครงการก็ไม่มี แต่จะเห็นโครงการเก่าๆ แผนเก่าๆ แผนงานเก่าๆ ยิ่งค้างอยู่เยอะเราต้องมาแก้ปัญหาพร้อมกันว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไง เพื่อให้แผนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสมาชิกอย่างถูกต้องจริงๆ เพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาตรงต่อความต้องการของเรา ก็ขอเรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่วิเคราะหฺ์ ช่วยชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง เชิญครับ

น.ส.ธรรณชนก ทองมนต์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

ขอบคุณท่านประธานนะค่ะ เรื่องของแผนทุกครั้งที่มีการเพิ่มเติมและมีการแก้ไข เราก็จะมีคณะกรรมการ ในส่วนของการเพิ่มเติมแผนหรือการจัดทำแผนนั้น ท่านก็คงจำได้ว่าในปี ๒๕๖๕ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรามีรายการจัดทำแผนฉบับใหม่ก็คือฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับเดิมก็คือใช้ในห้วงปี ๒๕๖๕ ดินันขอตอบเป็นประเด็นแล้วกัน ประเด็นที่ทางท่านได้สงสัยว่าทำไมโครงการถึงไม่มีปรากฏแล้วทำไมถึงได้มีการดำเนินงานไป โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากสี่แยกมาเป็นโครงการในปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นฉบับเดิมแล้วก็ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕ ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ ก็คือโครงการของปี ๒๕๖๕ แล้วก็มีทั้งสี่แยกเลย โครงการนี้จำได้เพราะเป็นคนลงในแผนเอง เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับพ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับแรกถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ หดลงไปที่คือยกเลิกก็คือไม่ได้ใช้แล้ว ใช้หมดช่วงเวลาของปี ๒๕๖๕ ไปแล้ว เราได้มีการจัดทำแผนในช่วงของปี ๒๕๖๖ หยิบใบนี้ขึ้นมาจะเป็นการเพิ่มเติมแผน การจัดทำแผนนั้นเราจะต้องจัดทำแผนตามกระบวนการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดนั้นก็คือนำแผนเดิมมาทบทวนและจัดทำร่างโดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการสนับสนุนเป็นผู้จัดทำร่างแผนขึ้นมาแล้วก็มีปรากฏโครงการที่ท่านมีอยู่ในมือนั้นแหละค่ะ เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนขึ้นมาก็นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ประชุมร่วมกับประชาคมระดับตำบล ซึ่งประชาคมระดับตำบลมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี เป็นสัดส่วนในคณะนั้นด้วย แล้วมีการประชุมในช่วงเดือนมีนาคม มีการลงชื่อเข้าประชุมด้วย ก็มีโครงการท่านได้พิจารณาโครงการที่ปรากฏอยู่ในร่างอันนี้ นี่คือขั้นตอนที่ ๓ แล้วก็โครงการที่ปรากฏในแผนนั้นแหละค่ะจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาแผนมาให้สภาเห็นชอบก็มีการเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เรียกร้อยผ่านสภาเรียกร้อย ๓ คณะด้วยกัน ท่านได้พิจารณาโครงการในร่างแผนที่เราได้พูดถึงไปแล้ว ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ชุดเดียวหรือบุคคลคนเดียว พิจารณาได้ ๓ ขั้นตอนแล้ว จากนั้นส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้จึงได้เป็นแผนเล่มขึ้นมา ท่านได้ผ่านกระบวนการเห็นชอบไปแล้วนะค่ะ ก็ได้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วก็นำมาแก้ไขในฉบับนี้ ซึ่งโครงการเหล่านี้จะต้องปรากฏในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนระบบ e- plan ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ไม่ได้ปรากฏ

เฉพาะในเล่มที่เราถือไว้ ปรากฏในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนด้วย จึงมีโครงการที่ปรากฏด้วยความเห็นชอบตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้องแล้ว ที่นี้มาถึงว่ามีหรือไม่มีนั้นคือการนำเสนอผ่านกระบวนการพิจารณาทุกขั้นตอน อันนี้ดิฉันก็ไม่ขอพูดเพิ่ม จากนั้นฉบับนี้ได้ใช้เมื่อปี ๒๕๖๖ ซึ่งยังไม่มีเพิ่มเติม มีเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ที่ได้นำเสนอในวาระแรก ข้อแรกนั้นเพิ่มเติมโครงการงานรัฐพิธีเพียงโครงการเดียว เพราะว่าเป็นอำนาจของผู้บริหาร ยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมก็เลยเป็นฉบับที่แก้ไขตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่นี้เมื่อไม่มีโครงการเราก็จะต้องเมื่อทางท้องถิ่น เมื่อสักครู่นี้พลาดไปที่ว่ามีแผนของ อบต.ที่ดำเนินการเองบ่น้อยแล้วก็แผนพัฒนาหมู่บ้าน ก็คือ ผ ๐๒/๑ ตัวบยเออะก็คือตัวแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีรูปแบบการจัดทำโครงการมี ๓ รูปแบบ ก็คือ อบต.ดำเนินการเอง แบบได้มาจากแผนหมู่บ้าน ก็มาดำเนินการได้ แล้วโครงการที่ อบต.ไม่มีงบประมาณสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าที่เกินศักยภาพหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.ไหนก็ตาม สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางได้ที่ท่านได้ขุดหนุนเฉพาะกิจมานั้นแหละคะ ก็คือบที่เกินศักยภาพของเรา เพราะว่าเราพัฒนาหมู่บ้านจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน งบประมาณตามข้อบัญญัติเรามีเพียง ๔๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท หักเรื่องของรายจ่ายประจำเกือบ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วก็โครงการอื่นอีกมากมายถ้าท่านไปดูข้อบัญญัติงบประมาณจะมีงบลงทุนเพียงหนึ่งล้านกว่าบาท เหลือการดำเนินการงบลงทุนเพียงเท่านั้น อันนี้ดิฉันนำเรียนเพื่อให้ได้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณในปีถัดไปด้วย นี่คือการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ แล้วเมื่อท่านได้เงินตามข้อบัญญัติแล้วไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแต่ละปีที่ผ่านมาได้แค่ ๓ โครงการเพราะว่าเงินไม่พอ ก็เลยไปขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้งบประมาณเราได้ ก็ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาเพียง ๒,๓ โครงการ ท่านก็เอาโครงการที่เป็นหลักเออะๆ ไปของบอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเป็นเงินในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา อันนี้คือเส้นทางของแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณ ตอนแรกจะนำเรียนในเรื่องการเพิ่มเติมแผนในวาระอื่นๆ นะคะ แต่เมื่อเข้าสู่วาระนี้แล้วก็นำเรียนต่อไปเลยนะคะ ที่นี้แผนเมื่อไม่มีให้เพิ่มเติมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงแต่จะต้องเข้าตามกระบวนการระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเพิ่มเติมแผน การดำเนินการเรื่องของแผนมีหลายแบบ มีเพิ่มเติม มีแก้ไขถือเป็นอำนาจของผู้บริหาร มีเปลี่ยนแปลงก็เป็นอำนาจของผู้บริหาร ในข้อ ๒๒/๒ เขาก็ให้อำนาจมาเพื่อให้แผนยืดหยุ่นไม่มีเพิ่มเข้ามา มีแล้วแต่ขนาดความกว้าง ความยาวที่ช่างไปวัดมาไม่ถูกต้องก็เปลี่ยนแปลงแผนหรือพิมพ์ผิดพิมพ์ตกโดยไม่ทันให้วัตถุประสงค์ของโครงการหรือเป้าหมายของโครงการเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นการแก้ไขแผนตามอำนาจตามวิธีการ เพราะฉะนั้นเมื่อโครงการไม่มีก็จะเป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมแผนปัจจุบันระเบียบเปลี่ยนแปลงไปแล้วคะ ท่านอาจจะเคยวิเคราะห์ที่ที่เคยอยู่ในวงการท้องถิ่นมา ๑๐ กว่าปีเข้าไปที่ ๑๕ แล้วก็เคยออกไปประชาคมหมู่บ้านแล้วเหมือนกัน ปีนี้ก็ออกไปร่วมประชุมกับแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพราะวาระระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดว่าให้นำแผนพัฒนาหมู่บ้านมา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย เพราะว่าแผนพัฒนาหมู่บ้านก็เหมือนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นแหละค่ะ เมื่อหมู่บ้านต้องการมีการประชาคม แผนพัฒนาหมู่บ้านทำไมต้องให้แผนพัฒนาหมู่บ้านเพราะว่ายังต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมกัน ในป็นี่วิเคราะห์ก็ไปประชุมกับหมู่บ้านได้หลายหมู่บ้านเช่นกัน เช่นยกตัวอย่าง บ้านทะเลอก บ้านพะเยียว ก็ไปร่วมแล้ว ก็ได้ข้อได้ความเดือดร้อน ความต้องการมา หมู่ ๗ บ้านอังกูลก็ไปมาแล้ว ก็จะมีความเดือดร้อนในเรื่องของฝายตาสูทังพะเยียวและที่บ้านอังกูล แต่ว่าที่ไปด้วยจุดมุ่งหมายคือโครงการบางโครงการมันมีอยู่ในแผน อบต.แล้ว ท่านประชาชนที่ได้ทำแผนพัฒนาหมู่บ้านยังต้องการโครงการนี้อยู่หรือไม่ แล้วก็ไปสอบถามท่านมาแล้ว เพียงแต่หลายหมู่บ้านท่านประชาคมหมู่บ้านท่านไปท่านไม่ได้แจ้งมา เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยแจ้งในสภาแล้วว่าหากท่านมีการประชุมขอให้แจ้งด้วยจะได้ไปชี้แจงและไปร่วมประชุมกับท่านด้วย ก็ไปดำเนินการมาแล้ว ต่อมาก็วกมาที่การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีโครงการในแผนเพิ่มได้ตลอด ๕ ปีนี้ ก็คือ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ นี้ ข้อที่ ๑ ก็คือที่มาของโครงการความต้องการที่เพิ่มเติมแผนตัวนี้ก็คือระเบียบตัวใหม่ เพราะวาระระเบียบตัวเก่ามันแก้ไขถึงฉบับที่ ๓ แล้ว ปี ๒๕๖๑ ระเบียบตัวที่แก้ไขให้เรามีที่มาของโครงการที่จะเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ ชาวบ้านร้องขอมาค่ะ จัดประชาคมสอบถามก็ได้ค่ะ ได้จากแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชน ที่ท่านส่งเล่มมาให้ อบต. เราก็ดูติดตามท่านแต่ละหมู่บ้านส่งเล่มให้เราหน่อย เราจะได้เอาแผนท่านบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของปี ๒๕๖๖ จะมาทำของปี ๒๕๖๗ มี ๕ หมู่บ้านที่ส่งมาให้ ที่เหลือก็ยังไม่เห็น แผนพัฒนาหมู่บ้านมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตัวที่ ๓ แล้วนะค่ะ ตัวที่ ๔ ส่วนราชการเสนอมาก็เพิ่มได้ เช่นอำเภอเสนอมาก็เพิ่มเติมไป แล้วก็นายกสั่งการก็ได้หรือนโยบายต่างๆก็ได้ ตอนนี่ที่มาของโครงการมีช่องทางอยู่ ๖ ช่องทาง ที่ท่านจะเสนอเข้ามา เมื่อท่านเสนอเข้ามาแล้วคณะกรรมการสนับสนุน ข้อ ๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนรวบรวม ประมวล จัดทำเหตุผลการเพิ่มเติมอธิบายความจำเป็นโครงการที่เพิ่มเติมงบประมาณที่ใช้แล้วจัดทำร่างขึ้นมา นี่คือขั้นตอนที่เราจัดทำตลอด เมื่อทำร่างเสร็จแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก็จะมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี เป็นประธานค่ะ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติม จากนั้นก็ส่งให้ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนเพื่อทราบ ก็คือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะเชิญท่านประชาคมระดับท้องถิ่น ก็ประชาคมระดับตำบลก็คือในหมู่บ้านที่มีสัดส่วนของแต่ละคน สัดส่วนประกอบด้วยสมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานผู้แทนที่มาจากส่วนของ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อันนี้เป็นต้น จะมีสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดด้วย เป็นสัดส่วนที่กำหนดไว้ ก็คือจัดประชาคมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีท่านนายก อบต.ใจดีเป็นประธาน จัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อร่วมรับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบกำหนดให้ประชาคมระดับตำบลรับทราบเพียงเท่านั้น เพราะว่าคณะกรรมการพัฒนาได้เห็นชอบมาแล้ว เมื่อมีการประชุมร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกรณี อบต.ก็ส่งให้สภาพิจารณาแผนที่เพิ่มเติมจากนั้นนายกก็ประกาศใช้ จึงได้แผนมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น และก็

ขอเน้นย้ำว่าสามารถเพิ่มเติมได้ตลอด แต่ต้องเข้าตามกระบวนการของการจัดทำแผน
คะ ขอขอบคุณคะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภาฯ)

นายนิสิต ไชยศรีษะ

(ส.อบต.ม.๙)

เชิญท่านนิสิต ไชยศรีษะครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ก็ขออนุญาตอีกครั้งนะครับ ในส่วนของแผนก็
พิจารณาทุกปี และก็มีการแก้ไข ในส่วนของแผนที่อภิปรายไปก็ตั้งใจเพราะว่าในปี
๒๕๖๕ แต่พอมา ๒๕๖๖ ก็หลุดไป ปกติก็คิดว่าอยู่ในแผนแล้วก็น่าจะก๊อบลงมา
เพราะว่าโครงการก็ยังไม่ได้นำเนินการเสร็จ ซึ่งในส่วนของโครงการวางท่อเองก็เพิ่งไป
ประมาณการเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการ ในส่วนของแผนชุมชนของหมู่บ้านในปี
๒๕๖๖ ก็มีโครงการเยอะอยู่เหมือนกันก็จะเป็นโครงการเดิมๆเพราะว่าตามที่ทาง
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบ ถ้าไม่มีในแผน อบต.ก็สามารถที่จะใช้แผนของชุมชนได้เลย
เพราะว่าในส่วนของหมู่บ้านก็ทำประชาคม ในส่วนของการทำงานประชาคมตอนนั้นก็
ไม่ได้ประสานเพราะว่าประชุมในวันเสาร์ และทาง อบต.ก็ไม่มีโครงการที่จะออกไป
ประชุมประชาคม แต่ว่าได้แจ้งในที่ประชุมถ้ามีการประชุมถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ไปก็ให้
แจ้งมา พอดีประชุมวันเสาร์ก็เกรงใจก็ไม่ได้เชิญทางเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมด้วย ใน
ส่วนของหมู่ ๙ เองก็มีโครงการเยอะในแผนชุมชน ๒๕๖๖ ก็มีโครงการไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ในที่ทำกิน โครงการลาดยางแคบซิลสายสะพานแขวน - สมใจ อังกุล คสล.บ้าน
สมใจ - ป่าช้า คสล.สะพานแขวน - เขตห้วยสำราญ ถนนลูกรัง อันนี้จะมีในแผนอยู่
เพราะว่าเป็นโครงการเดิมๆที่มีอยู่แล้ว ซึ่งผมเองในการทำโครงการตอนนั้น ของ คสล.
อะไรสมใจก็ไม่มี แต่พอมาปีนี้มี แต่พอมี คสล.แล้วท่อกาย ก็สงสัยว่าผิดพลาดที่สมาชิก
ท่านสมาชิกหลายท่าน ท่านประธานคงจำได้ ที่ว่าดำเนินการโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมตอนนั้นคอนกรีตของหมู่ ๙ ไม่มีเลย แต่มาในแผนนี้มี แต่ท่อกายนี่แหละครับ
เกิดข้อสงสัยว่า แต่ในแผนชุมชนตามนำเรียนก็จะมีลูกรังสายสะพานแขวน - เขตห้วย
สำราญ เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน บ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรสายสมใจ - เขตห้วยสำราญ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรวัดอังกูล - ป่าช้า สมใจ
ก่อสร้างลานกีฬา ขุดลอกห้วยเกาะเวียน ขุดลอกหนองจิก ระบบสูบน้ำ พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร วางท่อระบายน้ำพร้อมเทพื้นทับภายในหมู่บ้าน อันนี้ตั้ง
งมากก็เป็นงบประมาณตอนนั้นคิดว่าทาง อบต.มีโครงการมีรายละเอียดอยู่แล้ว เพราะว่าเป็น
ส่วนของการวางท่อ ของหมู่ ๙ ก็จะมีวางท่อจากสี่แยกไปทางบ้านนางศิริพร จากสี่
แยกไปบ้านนางเสียว จากสี่แยกไปบ้านนางเสงี่ยม จากสี่แยกไปบ้านนางพัด จะมีสี่
สายในส่วนของโครงการของชุมชนจะลงเป็นภาพรวม ก็คิดว่าทาง อบต.มีแผนมาบรรจุ
ไว้ในแผน และก็วางท่อระบายน้ำซอยประปาพร้อมเทพื้นทับ วางท่อระบายน้ำลง
เกาะเวียน คสล.สายประแม วางท่อระบายน้ำถนนสายรอบหมู่บ้าน อันนี้ก็จะเป็น
โครงการแผนชุมชนปี ๒๕๖๖ ก็นำเรียนเพราะว่าจริงๆก็ในส่วนของแผนถ้าไม่มีก็อย่าง
ที่ทุกท่านได้ฟัง ไม่มีก็ไม่สามารถดำเนินการได้หลายครั้งที่ดำเนินการมา ถ้าไม่มีก็
ดำเนินการไม่ได้เลย ก็อยากฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหาร โครงการที่
ผมนำเรียนก็เป็นโครงการที่ผ่านประชาคมเห็นชอบว่าเป็นโครงการที่เดือดร้อน
ต้องการหรืออยากให้ดำเนินการ อันนี้ถ้าไม่มีก็จะประสบปัญหาอันนี้ก็เรียนท่าน

ประธานผ่านไปยังท่านนายกว่าดำเนินการอย่างไร เพื่อที่จะเพิ่มให้มี ตอนนี้อาจไม่มีอยู่ แล้ว ก็อยากให้มีดำเนินการเพิ่ม เหมือนการให้เพิ่มโครงการตรงนี้ ก็เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ คงไม่ใช่ว่าสมาชิกไปเร่งท่านมากแล้วก็ ตัวนี้ก็ดำเนินการไปแล้ว ก็คือวางท่อระบายน้ำก็นำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภาฯ)

น.ส.ธรรณชนก ทองมนต์

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ ชี้แจงว่า จะแก้ไขอย่างไร ผมคิดว่ามีหลายท่านที่อยากจะเอาโครงการเข้าไว้ ก็ขออนุญาตนำเรียนเมื่อสักครู่นี้ก็นำเรียนถึงชั้นตอน ที่นี้วิธีการก็คือเมื่อมีโครงการ มาก็อย่างที่เรียนที่มาของโครงการนั้นๆ มาจากไหนบ้าง ตอนนี้นำมาหมู่บ้านเราได้มา ประมาณ ๕ หมู่บ้านแล้ว ก็อยากนำเรียนให้ท่านผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าแผนหมู่บ้านนี้ อำเภอก็เป็นคนกำหนดให้หมู่บ้านทำ แต่ว่าหมู่บ้านทำเสร็จก็ส่งอำเภอด้วยแล้วก็ส่ง อบต.ด้วย เพื่อที่ อบต.จะได้นำข้อมูลที่ได้ขึ้นมาประมวลผลกับแผนของเราว่าเข้าช้อย กับแผนของเราไหม หากมีความเข้าช้อยเราก็ยึดเอาตัวใดตัวหนึ่ง ส่วนที่ไม่เข้าช้อยที่เป็นตัวใหม่ขึ้นมาเราก็จะได้นำมาเพิ่มเติม ตัวนี้แผนหมู่บ้านก็ขอนำเรียนไปเลยว่าถ้า ท่านผู้ใหญ่ท่านดำเนินการไปแล้วให้ส่งให้ด้วยนะคะ ตัวที่ ๒ ก็คือท่านร้องขอมา ชาวบ้านร้องขอมา หรือเป็นนโยบายต่างๆก็ได้ ที่นำมาเรียนเพราะว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว ก็จะเป็นเรื่องที่ท่านนายกสั่งการ ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นคำสั่งของนายก ซึ่งต่อไปในอนาคตแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงอีก ต่อไปอันนี้ทราบข่าวมาหนังสือยังไม่ถึง ต่อไปจะเป็นอำนาจ นายกทั้งหมดจะไม่ต้องเข้ากระบวนการใหม่แล้วก็จะป็นนายกสั่งการอย่างเดียว เดี่ยว คงจะมีหนังสือออกมา แต่ขณะนี้ชาวบ้านร้องขอมาก็ได้ ก็ตามที่ลงให้ในใบนี้เลย เพราะว่าตอนนี้ระเบียบเปิดกว้างให้ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยืดหยุ่นได้ และแก้ไข ปัญหาความต้องการของประชาชนในปัจจุบันได้ด้วย หลังจากนั้นเมื่อเรา จะต้อง มีโครงการมาให้เราก่อนที่ความต้องการของท่านแล้วก็นำเสนอเข้ามา ก็คือเสนอผ่าน ท่านนายกเข้ามาว่ามีความเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ต้องการแก้ไขปัญหานำเข้ามาเพื่อที่ วิเคราะห์จะได้รวบรวมโครงการจากนั้นก็เข้าคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่าง ก็คาดว่าจะดำเนินการได้ ก็คือเคยนำเรียนกับท่านนายก ขออนุญาตกล่าวอ้าง ได้เรียน กับท่านนายกแล้วห้วงนี้จะเป็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี วิเคราะห์ก็จะ ทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย ก็เลยนำเรียนปรึกษาท่านว่าจะมีการเพิ่มเติม แผนอยากจะทำข้อบัญญัติเสร็จ หลังจากทำข้อบัญญัติเสร็จก็จะมีการเพิ่มเติม โครงการที่ท่านต้องการที่จะเพิ่มเข้ามา ก็จะอยู่ในห้วงของเดือนกันยายน ตุลาคม เพื่อ จะเข้าสู่สภาได้ ทันรอบเดือนพฤศจิกายน เพราะว่าจะมีการประชุมสภาสมัยที่ ๔ โดย นำเรียนตามกระบวนการ อย่างไรก็ตามก็ไปรวบรวมโครงการท่านก็ร้องขอมาท่านที่ ไม่ได้ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านก็บรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้านท่านได้เลย เพื่อนำมาเป็น ข้อมูลในการจัดทำโครงการ ก็ขอนำเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้คะ

เรียนเชิญท่านนายก อบต.ครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภาฯ)

นายอนุรักษ์ เพชรอินทร์
(นายก อบต.ใจดี)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนและคณะผู้บริหารด้วยความเคารพ คืออย่างนี้ในช่วงนี้ระบบไอจีหรือระบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์กำลังปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านบุคคล ข้อมูลด้านส่วนราชการ ข้อมูลขององค์กรต่างๆ กำลังปรับไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แม้แต่บุคลากรเราด้วยต้องมาทำ เขาเรียกว่าข้อมูลไทยดี องค์กรการบริหารส่วนตำบลก็จะต้องมาทำระบบ เช่น ระบบโซล่า ระบบไทยวอเตอร์แพลนและระบบของวิเคราะหฺ์ ที่ผมกำลังจะส่งไปอบรมในเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติ ก็สามารถเพิ่มเติมได้เหมือนที่เจ้าหน้าที่ว่าก็ต้องเริ่มทำแผนหมู่บ้านเข้ามาก็ต้องรองรับกับแผนพัฒนาของจังหวัด แผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ ต่อเนื่องกัน หากเราทำข้อเราก็คัดออกพิจารณาออกเหมือนที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้สอบถาม ช่วงนี้ท่านก็ไปทำเพิ่มแผนมาให้เต็ม ได้ ๕,๖ บ้านแล้วครับ ก็เพิ่มเติมมาให้ครบไปดู แล้วเมื่อน้องไปอบรมข้อบัญญัติเสร็จกลับมาเราก็จะดูกันป้องกันความบกพร่องที่สุด คิดว่าจะอะไรก็ตามในโอกาสข้างหน้าต่อไปทางผู้บริหารเสนอสภาขอเบิก ก็เข้าระบบอย่างนี้ สภาเสนอ บริหารเสนอเข้าไป สภาพิจารณาขอตามนั้นตามนี้ก็จบ ปฏิบัติได้คนคิดเขาก็พยายามจะคิดในระบบอย่างที่ผมพูดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ถ้าเรื่องน้ำเขาก็บอกว่าไทยวอเตอร์แพลน ตอนไปรับผู้ตรวจราชการที่บ้านโคกมะเขือได้ตอบผิดเลย ตอบโซล่ามันไม่ใช่มันเป็นระบบไทยวอเตอร์แพลน เราได้แยกออกเป็นส่วนๆ ก็คิดว่าในปีหน้าคงจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะกรรมการกระจายอำนาจ การดำเนินการตามนโยบายของท่านพิธา ถ้าหากว่าเขาได้เป็นนายกเขาจะต้อง ๑,๒,๓ อันนี้รอเขาอยู่ ตอนนี้กำลังขึ้นขั้นต้นที่ว่าคณะกรรมการเรียกสมาชิกสภาผู้แทนเข้ารายงานตัว การเมืองมันอยู่ในช่องว่างพอดี ช่วงนี้กราบเรียนด้วยความเคารพว่าแก้ไขได้ ก็เป็นห่วงว่าไม่ส่งนั้นแหละเราก็คิดไม่ได้ว่าท่านจะเอาหรืออย่างไร อันนั้นมันพบไปแล้วเราก็ไม่คิดว่าท่านจะเอาไปใช้อีกหรือเปล่า ก็ประเมินไม่ได้ เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือแผนหมู่บ้านให้ส่งครบท่านประธานด้วยความเคารพ ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภาฯ)
นายนิสิต ไชยศรีษะ
(ส.อบต.ม.๙)

เชิญท่านนิสิต ไชยศรีษะครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพ ก็ขออนุญาตอีกครั้งครับ พอดีได้รับฟังคำชี้แจงก็กระจ่างมาหนึ่งนะครับ ในส่วนของการที่จะให้ส่งที่ว่าจะให้ส่งอย่างไร ให้สมาชิกทำหนังสือมาหรือจะให้ประชาคมเข้ามา ให้คณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านเข้ามาหรืออย่างไร เพราะว่าตอนนี้อย่างเช่นแผนชุมชนที่ส่งมาก็ส่งมาแล้ว ผมก็ย้อนดูในโครงการที่เราพิจารณาใน ๕.๑ เมื่อกี้ที่เป็นโครงการแผนเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ในการเสนอหนังสือก็เสนอเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ก็สามารถที่จะเอามาพิจารณาทันทีเลย อันนี้ก็นำเรียนว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร ต้องให้ทำหนังสือมาอีกหรือจะให้คณะประชาคมหมู่บ้านเข้ามา เพราะว่าในส่วนของการเสนอเข้าแผน ผมเดี๋ยวดร้อเพราะว่าไม่มีในแผนเท่าที่ดูวันนี้ก็ส่วนของการเสนอที่ว่าโครงการเพิ่มเติมที่เราพิจารณาเห็นชอบไปเมื่อเสนอหนังสือมาจากอำเภอเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ก็สามารถบรรจุเข้าแผนได้เลย อาจจะเป็นโครงการที่มาจากอำเภอจะเร็วกว่าหรือเปล่า อันนี้ก็เรียนว่าต้องทำหนังสือมาหรือว่าอย่างไรอีกครับ ในส่วนของโครงการที่จะเพิ่มเติม ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)
นายกฤษฎพงษ์ คำศรี
(ส.อบต.ม.๑๑)

เชิญท่านกฤษฎพงษ์ คำศรีครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ท่านคณะบริหาร ท่านปลัด เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกฤษฎพงษ์ คำศรี สมาชิกหมู่ที่ ๑๑ ในเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ที่ท่านประธานได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่ามีหลายหมู่บ้านที่อยากจะเพิ่มเติม ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นคืออยากจะเพิ่มเติม ก็ขออนุญาตข้อ ๕ ตามนักวิเคราะห์นโยบายและแผนก่อนให้ท่านชี้แจงครั้งเดียวกับท่านนิสิต ไชยศรีชะครับ ที่ผมดูก็ไม่มีในแผนคือโครงการลาดยางเอซีทับคอนกรีตเสริมสาขากลางหมู่บ้าน ความต้องการของชาวบ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับหมู่บ้านใจดี ๓ หมู่ ซึ่งเส้นนั้นเป็นความจำเป็นและความเดือดร้อนของชาวบ้าน ฝนตกเปียกเดี๋ยวน้ำก็ท่วมขัง ผมก็อภิปรายเรื่องนี้มาตั้งหลายครั้งหลายครา ก็คือตรงบ้านท่านแม่ปริง ก็ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ตรงนี้น้ำก็ประมาณท่วมเข้าไหลออกอยาก ก็เป็นความเดือดร้อนจากน้องนักเรียน ชาวบ้านเดือดร้อนมาก หลายครั้งแล้วครับ แต่มาดูในแผนก็ไม่มีในแผน กระผมก็อยากจะขอเพิ่มเติมโครงการลาดยางเอซีคอนกรีตเสริมสาขากลางหมู่บ้าน และในแบบ ผ.๐๑/๑ ก็ไม่มีโครงการที่เกินศักยภาพหรือมีโครงการลาดยางทับคอนกรีตสายทิศตะวันตกใจดี - ลาดยางทรงประทุนของหมู่ ๑๐ และโครงการศรีสะอาด - ดองกำเม็ด ก็มีในแผน โครงการสาขากลางหมู่บ้านที่อยากจะเพิ่มเติมอีกโครงการผมอยากจะเพิ่มคลอง เส้นใจดีกลาง - วัดใจดี เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเก่า น้ำฤดูน้ำฝนซึ่งปัจจุบันชาวบ้านก็ไม่เรื่องมาก หาเส้นทางน้ำไม่ได้เกิดจากการถมที่น้ำก็ไหลออกอยากคือตามที่ผมสังเกตเห็นก็คือเส้นทางนี้เป็นเส้นทางโบราณคืออยากจะฝากทางท่านคณะผู้บริหารเป็นคลอง กว้าง ๑ เมตร ไม่เกิน ๒ เมตร พร้อมคอนกรีตเส้นใจดีกลางสระใหญ่ไปถึงบ้านใจดี ๒ โครงการนี้ครับคือชาวบ้านเดือดร้อน ก็ขอขอบคุณครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญเจ้าหน้าที่ครับ

ขอบคุณคะ ขออนุญาตนำเรียนในส่วนที่ท่านสมาชิกท่านนิสิต ไชยศรีชะ ท่านได้สอบถามมาว่า การเพิ่มเติมแผนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ นั้นอำเภอร้องขอมาทำไมไม่สามารถเพิ่มเติมได้ทันที ก็เป็นไปตามญัตติที่ได้เสนอต่อสถานะคะ ก็คือร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ นั้น เป็นไปตามระเบียบของแผนข้อ ๒๒/๒ ค่ะ เป็นกรณีเรื่องของงานรัฐพิธี ซึ่งเป็นอำนาจของนายกคะ เพียงผู้เดียว ท่านนายกท่านผู้บริหารท่านได้ดำเนินการโดยไม่ต้องไปเข้ากระบวนการในกรณีเพิ่มเติมโดยปกติก็เลยสามารถเพิ่มเติมได้เลย ในกรณีที่เป็นอำนาจของผู้บริหารและก็นำแจ้งต่อสภาคะ อันนี้เป็นเรื่องของงานรัฐพิธี ส่วนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโดยปกติแล้วจะต้องเข้ากระบวนการเพิ่มทั้ง ๔ กระบวนการก่อนถึงจะสามารถประกาศใช้แผนเพิ่มเติมได้คะ ประเด็นที่ ๒ ของท่านรองประธานสภา ท่านกฤษฎพงษ์ คำศรี ได้เสนอโครงการเข้ามาก็ตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าจะเสนอโครงการมาได้อย่างไร โครงการจะมาถึงมือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนได้อย่างไร ก็อย่างที่นำเรียนที่มาของโครงการมี ๖ ที่มาด้วยกัน กัน ร้องขอมาเรื่องเหตุความเดือดร้อนก็ได้ ก็เข้าหลักเกณฑ์ ทำหนังสือเสนอเข้ามาว่าประชาชนเดือดร้อนตามที่ท่านได้ชี้แจงไป น้ำท่วมเด็กนักเรียนเดือดร้อน มีความ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
น.ส.ธรรณชนก ทองมนต์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

ประสงค์อยากให้ท่านแก้ไขปัญหาดนสนายนี้หน่อย จะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนใหม่ คณะกรรมการสนับสนุนก็จะได้รวบรวมแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าจะกระทำเป็นโครงการอะไร เพื่อที่จะช่วยเหลือความเดือดร้อนของท่านแล้วก็มีเรื่องของนโยบายของท่าน นายก ท่านมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาดนสนายนี้เสนอโครงการเข้ามา ถ้าจะเสนอตอนนี้นะคะมันจะไม่อยู่ในวาระ เราก็อยากได้เป็นเอกสารนะคะ เพื่อป้องกันปัญหาว่าโครงการตกหล่นก็ โครงการนี้เมื่อมีการเสนอโครงการความเดือดร้อนขึ้นมา นอกจากคณะกรรมการสนับสนุนจะต้องดำเนินการจัดทำร่างแล้ว ฝ่ายกองช่างก็ต้องดำเนินการไปสำรวจออกแบบด้วย เพื่อจัดทำร่างขึ้นมา เพราะฉะนั้นท่านที่เป็นท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านก็จะได้ประสานงานกับทางช่างเอง ในเรื่องของ การสำรวจ ออกแบบ เพราะว่ามันมีหลายขั้นตอน ถ้าเสนอโครงการไปอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถเข้าคณะสนับสนุนได้ เราจะต้องมีเรื่องของปริมาณ เป้าหมาย และก็ เหตุผลความจำเป็นด้วยเพื่อที่จะได้จัดทำร่างขึ้นมาตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด ขอบคุณมากคะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัย ก็ให้ท่าน รวบรวมความต้องการของพี่น้อง ประชาชน สำหรับโครงการที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี แผนพัฒนา ตามที่ทางท่านเจ้าหน้าที่ว่ามีอยู่ ๕ หมู่บ้านที่ส่งมา แล้วมีหมู่บ้านที่ยังไม่ ส่งครบ แผนหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนจัด ก็สงวนไว้ไม่เปิดเผย

น.ส.ธรรณูชนก ทองมนต์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

เพื่อประโยชน์ของประชาชน ขออนุญาตให้เปิดเผยคะ เพราะว่าแผนหมู่บ้านนี้ ที่ อำเภอก็ให้หมู่บ้านทำนะคะ เจ้าภาพหลักคืออำเภอ ทำไมเราถึงต้องทำ อำเภอก็ให้ทำ แผนหมู่บ้าน เพราะว่าแผนหมู่บ้านที่จัดทำนั้นนะคะ จะมีความเดือดร้อนที่แท้จริง เพราะว่า ชาวบ้านก็มาถกเถียงร่วมกันคิดร่วมกันทำก็ได้โครงการออกมา ที่นี้ทำไมต้อง ส่งให้อำเภอแล้วส่งให้ อบต.ด้วย เพราะว่าความสอดคล้องของแผน ก็คือจากแผน ตำบล จากแผนหมู่บ้าน สอดคล้องมาที่แผน อบต. แล้วก็ไปสอดคล้องกับแผนอำเภอ แล้วก็ไปสอดคล้องที่จังหวัด ก็สอดคล้องระดับชาติ ฉะนั้นปัจจุบันนี้ โครงการทุก โครงการจะต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ถ้าเราเสนอโครงการไปไม่มีปรากฏอยู่ในแผนอำเภอ บางโครงการก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะเป็นเหตุผลอย่างนี้คะ ถึงให้ ส่งอำเภอ ถึงให้ส่ง อบต.ด้วย เพราะอย่างนั้น อบต.จะไม่รู้เลยว่าท่านมีความต้องการ โครงการอะไร หมู่บ้านของท่านเอง นอกเหนือจากที่เราขอมาหรือนโยบายของท่าน นายกท่านคณะผู้บริหารคะ ขอบคุณมากคะ สำหรับหมู่บ้านที่ส่งแล้ว ก็มีหมู่บ้านพะเยียว บ้านทะเลอก ของผู้ใหญ่หมู่ ๙ ส่งแล้ว ทำรายละเอียดออกมาไว้แล้ว หมู่ ๗ ไป ประชุมมาด้วยแล้ว นอกนั้นก็ยังไม่เห็น ยังไม่เห็นก็คือ หมู่ ๑,๔,๕,๖,๘,๑๐ และหมู่ ๑๑ เพราะว่าในห้วงที่วิเคราะห์ทำข้อบัญญัติก็ยากให้ทยอยเอามา นะคะ เพราะว่า หลังจากเสร็จเรื่องข้อบัญญัติแล้ว ก็จะได้ดำเนินการต่อให้ได้เลย ขอบคุณมากคะ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เกี่ยวกับร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในส่วนระเบียบนี้ก็ไม่ต้องขอมติ นะครับ เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารประกาศใช้แล้วเสนอสภาเพื่อทราบถึง การแก้ไขแผน ต่อไป

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภาฯ)

๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข

นายดิเดช เจริญศรีเมือง
(เลขานุการสภา)

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)

น.ส.ธรรณูชนก ทองมนต์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เชิญท่านเลขานุการสภา อบต.ใจดีครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ใจดี เพื่อทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่
๓/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย ขอขอบคุณครับ
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๓ ก็ต่อเนื่องจากแก้ไข
ครั้งที่ ๒ มาเป็นครั้งที่ ๓ สืบเนื่องจากอำเภอได้ขอรับเงินอุดหนุนงานรัฐพิธีเข้า
มาแล้วเสนอเข้ามาแล้วปรากฏว่า อันนี้กรณีแก้ไขชื่อโครงการ เนื่องจากว่าโครงการที่
มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่ชื่อไม่ตรงกับที่อำเภอขอมาก็กรณีแบบนี้ด้วย
นะคะ เพราะว่าอำเภอขอมาก็ชื่อบางครั้งไม่ตรงกันแต่ทำไมต้องแก้ไข การแก้ไขชื่อเป็น
อำนาจของผู้บริหารเช่นกันคะ แล้วก็แจ้งสภาเพื่อทราบ เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เรา
ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรม ที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ทำให้ที่ปรากฏในแผนทุกโครงการจะต้องปรากฏอยู่
ใน e - plan และที่ e - laas ก็คือปรากฏในโปรแกรมสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
และโปรแกรมสำหรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ชื่อโครงการที่
ปรากฏในระบบนั้นจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามที่อำเภอขอมาก็เลยแก้ไขชื่อ
รายละเอียดก็จะเป็นการอยู่ ๒ ชื่อ ๒ โครงการด้วยกัน แผนที่แก้ไขก็คือแก้ไขหน้าที่
๑๕๙ ข้อ ๓ โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทริธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ อันนี้ก็คือชื่อแผนเดิม อำเภอขอมาก็เลยขอแก้ไข
เสนอโครงการมาใหม่เป็น โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เลยต้องแก้ไข แล้วต้องแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ
และต้องไปแก้ไขในระบบ e - plan ด้วยเพื่อที่จะได้นำไปจัดทำงบประมาณที่ถูกต้อง
ก็เลยต้องแก้ไขชื่อโครงการและโครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการจัดงานรัฐพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ก็เสนอโครงการมาไม่มีวันแม่แห่งชาติ อย่างไรก็ตาม
แก้ไขให้ถูกต้องไปก่อนเพราะว่าเงินอุดหนุนก็จะมีต้องมีปรากฏในแผนไปก่อน ในการ
จัดทำงบประมาณคะ เพื่อเป็นการถูกต้องตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดคะ
มี ๒ รายการเท่านั้นคะ ขอขอบคุณคะ
มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่
ที่ ๓/๒๕๖๖ ถ้าไม่มีผมก็จะข้ามไปที่

	<p>๕.๔ พิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โอนครั้งที่ ๑๐) เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอญัตติ ถ้าท่านไม่อยู่ เชิญทางเจ้าหน้าที่ครับ</p>
<p>นางจิตติมา ตองอบ (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)</p>	<p>เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ดิฉันนางจิตติมา ตองอบ หัวหน้าสำนักปลัด ก็ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อันนี้ก็จะเป็นการโอนครั้งที่ ๑๐</p>
<p>นายสมพงษ์ ใจโชติ (ประธานสภาฯ)</p>	<p>เรียนเชิญท่านเลขานุการสภา อบต.ใจดี ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ</p>
<p>นายธิดาช เจริญศรีเมือง (เลขานุการสภาฯ)</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกในส่วนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
	<p>ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น</p>
	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔ ในระเบียบนี้</p>
	<p>“ข้อบัญญัติงบประมาณ” หมายความว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับเทศบาล</p>
	<p>ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้</p>
	<p>ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้</p>
	<p>ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอ</p>
<p>นายสมพงษ์ ใจโชติ นางจิตติมา ตองอบ (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)</p>	<p>คำแปรญัตติไว้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานครับ</p>
	<p>เชิญทางเจ้าหน้าที่ครับ</p>
	<p>ก็ขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ ในส่วนของสำนักปลัดก็จะเป็นไปตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ ก็จะเป็นใบขวงที่มีทั้งหมด ๙ แผ่น ก็ในส่วนของสำนักปลัด ก็โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ก็จะเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของสำนักปลัดเราขาดบุคลากรทั้งในส่วนตำแหน่งรองปลัด และก้เจ้าพนักงานธุรการก็มีการปรับเปลี่ยนสายงาน ในส่วนของเงินเดือนก็พอที่จะโอนลด ก็ขอโอนลดไป ๔๓,๕๐๐ บาท เพื่อที่จะ</p>
	<p>ไปตั้งในหน้าที่ ๒ ขออนุมัติไปตั้งในงบลงทุน ครุภัณฑ์นายพาหนะและขนส่ง ก็ขอสภาซื้อรถจักรยานยนต์ ก็จะเป็นขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ใช้เกณฑ์ราคา</p>

คุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ก็เป็นเกณฑ์ราคาฉบับล่าสุด ขนาดที่กำหนดไว้ก็คือ ๑๑๐ ซีซี แต่ว่าคุณลักษณะสังเขปก็คือ ขนาดที่กำหนดอาจจะมีสูงหรือต่ำกว่า ๕ ซีซี อาจจะเป็น ๑๐๕ หรือ ๑๑๕ ก็ได้ ข้อ ๒ ในราคานี้ก็จะไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน ก็เป็นไปตามคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย อันนี้ก็ขอใช้ในส่วนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ตอนนี้อยู่มีรถยนต์ส่วนบุคคล ก็คือรถ กค ๒๑ บางครั้งในพื้นที่ตำบลนี้ส่งหนังสือหรือว่ารับ - ส่งหนังสือ ในอำเภอเพื่อความสะดวกหรือความคล่องตัว เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกรณีกับทางส่วนกองคลังก็มีงานส่วนสำนักปลัดก็ มีงาน เพื่อความคล่องตัวและก็เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของสำนักปลัด ต่อไปนะคะ ในหน้าที่ ๓ อันนี้ก็เช่นเดิม ก็ขอโอนลดจากเงินเดือนที่บุคลากรเราไม่มีครบตามตำแหน่ง ก็จะขอโอนลด ๑๑,๔๐๐ บาท เพื่อที่จะไปจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๕,๗๐๐ บาท คุณสมบัติก็มีขนาด ๑ KVA ก็ จะสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที อันนี้ก็แนะนำเรียนสภาคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน อบต.นี้จะมีปัญหาตอนที่ไฟดับซึ่งตำบลเราไม่รู้เป็นอะไร ไม่รู้ตำบลอื่นเป็นเหมือนเราไหม เพราะว่าไฟดับบ่อยมาก แล้วก็กระชากคอมพิวเตอร์ก็จะเสีย เพราะฉะนั้นเราควรจะมีเครื่องสำรองไฟ เราไม่ได้หวังว่าจะเปิดเครื่องสำรองไฟไว้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ต่อ แต่ว่าขอให้มันมีไฟเพื่อที่จะชดเชยเครื่องเพื่อให้เครื่องมันติดตามระบบ จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท ลำดับต่อไปก็ยังขอโอนลดนะคะ จากงบบุคลากรเช่นเดิมนะคะ สำหรับรายการนี้จะโอนลด ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะจัดซื้อเป็นงบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล เป็นโน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สเปกก็เป็นรายละเอียดก็ตามนี้เชื่อว่าทุกท่านก็คงอ่านมาหมดแล้วนะคะ ก็จะมีความเร็วความแรงประมาณหนึ่ง จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักปลัดก็มีที่จะนำเรียนขอความอนุเคราะห์สภาในการโอนมาตั้งครุภัณฑ์ก็ตามรายการที่แจ้งอย่างที่น่าเรียนไปแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อ ส่วนสำนักปลัดก็มีเพียงเท่านี้ก่อนคะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภา)

นายโมสิต นิสสนิท

(นักวิชาการศึกษา)

เรียนเชิญชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณต่อเลยครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ผม นายโมสิต นิสสนิท นักวิชาการศึกษา ก็จะขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณจะโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือนผอ.กองการศึกษา เรายังไม่มีก็ได้ท่านปลัดรักษาการ ก็จะขอโอนลดเพื่อที่จะไปจัดซื้อเครื่องสำรองไฟก็เหมือนที่หัวหน้าสำนักปลัดแจ้ง ก็คือไฟจะตกบ่อยมาก เครื่องจะกระชาก บางทีเปิดก็ไม่ติดเปิดก็เปิดไม่ได้ ก็ได้ปรึกษากับร้านซูซันซ์คอม น้องเขาบอกว่าที่จะต้องซื้อเครื่องสำรองไฟ เพื่อป้องกันระบบอุปกรณ์ภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ ป้องกันไม่ให้เกิดการผิดปกติ ถ้าไฟดับก็คือเครื่องจะปิดเลยนะครับ ปิดอัตโนมัติบางครั้งเปิดก็เปิดไม่ติด ก็จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานด้วยไฟฟ้า ก็จะขอโอนลดจำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับกองการศึกษาก็เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะ พื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ก็จะเป็นเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ชำรุด ถ้าอุปกรณ์ชำรุดซ่อมครั้งหนึ่งก็ ประมาณ ๒,๔๐๐ บาท จะเป็นระบบเกี่ยวกับฮาร์ดดิส เพราะว่าไฟตกมันจะกระชากทันที ก็เหมือนวันนั้น วันอังคารทำงานอยู่ดีๆ ไฟตกข้อมูลก็หาย บางทีเราก็เซฟไม่ทัน คิดว่าคงไม่เกิดอุปสรรคอะไรมากมาย ทำไปเรื่อยๆไม่ได้เซฟก็คือ พอไฟดับปั๊บก็ต้อง มาเริ่มนับใหม่หมด ถ้ามีเครื่องสำรองไฟก็ยังสามารถเซฟงานและก็สามารถปิดเครื่อง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ ของกองการศึกษา ก็ โอนแค่ ๑ รายการครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภาฯ)

นางจิตติมา ตองอบ
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)

เชิญครับ

เรียนท่านประธานท่านสมาชิก ก็จะเป็นในส่วนของกองช่างก็จะเป็นการโอนลดในส่วน ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือนข้าราชการ ขอโอนลดเนื่องจากทั้งกองช่างมีช่างคน เดียว ผอ.กองช่างก็ได้หัวหน้าสำนักไปราชการอยู่ และก็ทางนายช่างโยธาอาวุโสที่ เกษียณเนื่องจากสูงอายุเงินเดือนก็จะมีประมาณหนึ่งสามารถโอนลดได้ ขอโอนลด ประมาณ ๕๑,๔๐๐ บาท เพื่อที่จะไปจัดซื้อหน้าที่ ๗ เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง ก็เป็นรถจักรยานยนต์ ๑ คัน ราคากลางตามที่ตั้งไว้ ก็เป็นราคากลางและ คุณสมบัติพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ล่าสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดไว้ที่ขนาด ๑๒๐ ซีซี จะมากกว่าสำนักปลัด ราคา ๕๑,๔๐๐ บาท เพราะว่า ตอนนีจกจักรยานยนต์ที่มีของ อบต. ก็จะมีตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที ตอนนั้นก็ทำเป็นสามล้อ พ่วงข้างก็ติดซาเล้งไว้ต่อซ่อมไฟ ศูนย์ก็ไม่ค่อยดี ทางนายช่างโยธาคือช่างหนึ่งที่ไม่ สะดวก ก็ขอสภาพพิจารณาให้หน่อย ทุกวันนี้ช่างหนึ่งก็จะใช้รถมอเตอร์ไซด์ใน อบต. คันไหนถูกแฉเสียบ่อยก็จะไปเลย ปกติก็จะเป็นของอิทธิชัย อันนี้เราก็จะงานในการ ทำงานของกองช่าง ไปสำรวจพื้นที่ประมาณการ และก็ควบคุมงาน ซีซีก็จะมากกว่า สำนักปลัดชนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่มากเท่าไร ๑๒๐ ซีซี อยู่ที่ ๕๑,๔๐๐ บาท ก็ประมาณนี้คะ ขอขอบคุณคะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภาฯ)

นายกฤษณพงศ์ คำศรี
(ส.อบต.ม.๑๑)

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณมี ๔ รายการ ที่ทางเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เชิญท่านกฤษณพงศ์ คำศรีครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านปลัด ท่านเจ้าหน้าที่ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกฤษณพงศ์ คำศรี สมาชิก สภา อบต.ใจดี หมู่ที่ ๑๑ ในระเบียบวาระที่ ๕.๔ พิจารณาการขออนุมัติโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๑๐ กระผมก็ได้ดู รายละเอียดที่ท่านได้ส่งหนังสือไปก่อนการประชุม ๓ วันคือ ผมก็ตั้งข้อสังเกตการโอน งบครั้งนี้ ก็มีรถจักรยานยนต์ ๒ คัน กระผมก็มาดูที่รายละเอียด ก็ดูได้แค่นี้ปัญหา

ของรถจักรยานยนต์ส่วนตัวของงานบริหารงานทั่วไปก็จะเล็กน้อย ๑๑๐ ซีซีก็สงสัยว่า ถ้าเกิดความจำเป็นเร่งด่วนเมื่อ แล้วกองช่างขนาด ๑๒๐ ซีซี น่าจะแรงเร็ว ผมคิดว่า น่าจะตั้งซื้อแค่ ๑๑๐ ซีซี เหมือนบริหารงานทั่วไป จะแรงไปเกรงนายช่างโยธา เป็นห่วงครับ ขอขอบคุณครับ

นางจิตติมา ตองอบ
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)

ก็ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุม เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกถ้าเป็น ๑๑๐ ซีซีก็จะ ได้เป็นรถแม่บ้านน่ารักๆ ถ้าตามมาตรฐานครุภัณฑ์เราก็กำหนดได้เท่านี้ กำหนดได้ตาม ซีซี เราจะดูสีตามโฉลกอะไรก็ได้ ตามมาตรฐานที่เขาออก ถ้าประมาณ ๑๑๐ ซีซี ก็จะเป็นเหมือนเวฟ ๑๑๐ ในสำนักงานก็คงไม่ติดปัญหาเพราะเราไปส่งหนังสือเราก็ ไปส่งในหมู่บ้านก็ไปตามถนนคอนกรีตถนนลาดยาง ถ้ากองช่างก็จะไปแนวบุกเบิก ถนนดินสร้างใหม่อะไรแบบนี้คะ ตามปาย่างท่านสมาชิกก็คงพอนึกภาพออกถนนใน หมู่บ้านเรา เพราะว่ากองช่างนี้ไม่ได้ไปตามทางคอนกรีตตามทางลาดยาง ทางที่ สะดวกสบายแล้ว มีภาระกิจต้องไปสำรวจต้องไปบุกเบิก ต้องไปซ่อม และในส่วนนี้ก็ เป็นงบจากเงินเดือนข้าราชการที่เรายังไม่มีคน ก็ขออนุญาตให้คนทำงานมีกำลังใจคะ มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับเกี่ยวกับครุภัณฑ์จากหลายๆส่วน ถ้าไม่มีผมจะขอมติ สภา สมาชิกท่านใดเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๑๐ โปรดยกมือครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ต่อไปก็เป็น

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอในวาระเรื่องอื่นๆ เชิญครับ

นางจิตติมา ตองอบ
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ก็ขออนุญาตใช้ใน ช่วง ระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ก็ขออนุญาตเรียนที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลใจดี ซึ่งได้มีหนังสือแจกถึงทุกหมู่บ้าน ก็ จะเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ทุกหมู่เกี่ยวกับการขอรับงบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลใจดี ซึ่งในที่ประชุมได้คุยกันคร่าวๆ ว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท อันนี้เราไม่บังคับท่านสะดวกที่จะทำก็ขอเข้ามาถ้าบ้านไหนไม่สะดวกก็ ไม่ขอก็ไม่บังคับ อันนี้เป็นงบของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นโครงการปรับ สสภาพแวดล้อมก็ได้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งก็เริ่มจะมีมาบ้างแล้วตำบล ไกล่เคียง ตำบลเรายังไม่พบมีคณะสำรวจตรวจลูกน้ำ คว่าไห คว่าจางน คว่าโอง หรือ รอบท่อน้ำ ที่น้ำมันนิ่งๆ ก็จะไม่มีลูกยุง ไข่ยุง อย่างนี้ก็สามารถที่จะจัดโครงการตรงนี้ได้ อันนี้ก็ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลใจดี ก็มีให้ทุก หมู่บ้านเสนอมา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเร่งอนุมัติเงินให้ทุกๆท่าน ต้นเดือนกรกฎาคม อันนี้เป็นงบของปี ๒๕๖๖ ก็จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ แล้วจะมีพิเศษก็ประธานชมรมต่างๆ ประธานชมรม อสม. ประธานชมรมฟุตบอลเกวียนน้อย โรงเรียน ก็ขอมาเป็นอุปกรณ์กีฬาก็ได้ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตระกร้อ เน็ตอะไรไม่ได้ ก็ต้องจำเป็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพก็คือส่งเสริมสุขภาพให้มาเล่นกีฬา มีชมรมมีอุปกรณ์ให้ไปเล่นหรือว่าป้องกันโรคระบาด ใช้เลือดออกอันนี้ก็ได้อีก ในส่วนของการใช้งบ สปสช.ก็นำเรียนที่ประชุมเพื่อว่าบางท่านเคยไปทำโครงการก็ต้องใช้งบส่วนตัวงบประมาณสนับสนุนก็ใช้บออยู่แล้ว แต่อันนี้เรามึงบในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ ก็ไม่ยากให้ทุกท่านผ่านตรงนี้ไป ก็สามารถเขียนขอเข้ามาได้ ในสมาชิกเราก็จะมีวอลอนเจอร์ สมาชิกหมู่ ๕ กับทางบุญช่วย สมาชิกหมู่ ๑ ที่เป็นส่วนของสมาชิกเข้าไปเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพก็จะพิจารณางบประมาณในส่วนนี้ให้กับหมู่บ้าน ก็ฝากที่ประชุมด้วยนะค่ะเกี่ยวกับงบประมาณตรงนี้ แล้วก็อีกงบบ้างออกไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวไปที่หมู่บ้านของท่านนั่นคืองบอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช้งบของกองทุนเป็นงบของ อบต.เป็นงบอุดหนุนหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมกันนะค่ะ แต่ว่าแนวทางจะต่างกันโครงการตามพระราชดำริก็คือจะเป็นโครงการที่มีพระราชดำริอยู่แล้วเราก็ทำตามโครงการซึ่งจะมีเฉพาะไม่กี่โครงการทางหมู่บ้านก็ทำมาทุกปีก็รายงานมาทุกปีไม่มีอะไร อันนี้ก็กำหนดพร้อมๆกัน ถ้าบ้านไหนเรียบร้อยพร้อมก็ส่งมาได้เลย เพราะว่าปีนี้ก็ประสานกับท่าน ผอ.รพ.สต.แล้ว ท่านคุณหมอสุธีก็บอกว่าหมู่บ้านใช้เต็มที่แล้ว ทุกปีเราต้องมาประชุมกันที่อนามัยก่อนโครงการนี้ถึงจะออกมาได้ ครั้งนี้ก็คือทุกหมู่บ้านสามารถที่จะเลือกโครงการแล้วก็เขียนโครงการเข้ามาว่าขอรับงบจาก อบต.ได้เลย โดยที่ทางคุณหมอให้ อสม.แต่ละหมู่เป็นพี่เลี้ยงในการทำโครงการ อันนี้ก็เงินงบประมาณที่จะลงไปหมู่บ้านของทุกๆท่านก็ฝากท่านช่วยดูแลและก็ให้แนวทางในการจัดทำแล้วก็ขอใช้งบเข้ามาก็อยากสนับสนุนสมาชิกทุกๆท่าน ก็ในส่วนนี้ที่ประมาณนี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภา)

นายบรรลือ ศิริจันทร์

(ส.อบต.ม.๘)

มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่ เชิญครับ

เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายบรรลือ ศิริจันทร์ สมาชิกหมู่ที่ ๘ มี ๒ เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องสวนสุขภาพ เป็นสวนต้นแบบของตำบลใจดี และก็เป็นต้นแบบของอำเภอชูนธ์แล้วที่นี้มีการเปิดงานที่ศรีสะเกษเป็นสวนทุเรียนจะเป็นต้นแบบของอำเภอชูนธ์แล้วก็ได้รับเป็นตัวแทนสวนของอำเภอจะไปออกไปจัดบูทวันที่ ๓๐ ก็จะไปเอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สวนให้กับทางจังหวัดได้ไปเปิดงาน ที่นี้เรื่องของงบประมาณที่จะจัดจะออกบูทก็เลยนำเรื่องมาปรึกษากับคณะผู้บริหารท่านประธานว่าจะมีส่วนไหนที่พอจะช่วยเหลือได้บ้างเกี่ยวกับการออกบูทแต่ละครั้ง ที่ผ่านมาก็ได้รับจากท่านนายก ก็จะเป็นงบส่วนตัวของท่านครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องนายยศ น่าจะเป็นสมาชิกหมู่ที่ ๑ ที่แก่ไปร้องขอเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ำหนองยิงลาวถ้าเป็นภาษาไทย ที่นี้มันมีอยู่ ๓ จุดด้วยกันที่จะต้องวางท่อ จุดแรกทางเข้ากระท่อมแก็กี่น่าจะประมาณ ๕ ครบตรงนั้น จุดที่สองก็น่าจะ ๔ เมตร แล้วจุดที่ ๓ ก็ ๓ เมตร แล้วก็ที่มีที่ ๑ ที่สมาชิกหมู่ที่ ๑ แจ้งมาเส้นทางของหนองตาแดงตรงนั้นน่าจะเลยหนองมะแมงไปที่ถนนขาดปีที่ผ่านมารีบ ก็เลยอยากนำเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ได้พิจารณาและดำเนินการต่อจะเอาอย่างไร ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)
นายกฤษฎพงษ์ คำศรี
(ส.อบต.ม.๑๑)

มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ท่านคณะผู้บริหาร ท่านเจ้าหน้าที่ ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายกฤษฎพงษ์ คำศรี สมาชิกหมู่ที่ ๑๑ ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ กระผมก็มีเรื่องนำเรียนอยู่ ๒ เรื่องครับ เรื่องแรกคือเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านก็คือสายฝายน้ำล้น - หนองโพธิ์ ก็ขาดการดูแลรักษามายาวนาน แต่เมื่อครั้งก่อนผ่านสภาแล้วแต่ด้วยประการใดไม่ทราบ คือผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเส้นทางแคบไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งมอบพื้นที่ไม่ได้โครงการก็เลยตกไปครับ ก็ไม่ได้บำรุงรักษา ก็อยากจะใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหาร ท่านนายก ก็คืออยากได้หินคลุกไปใส่ให้ถนนเส้นนี้บ้างครับ ถ้ามีงบประมาณเข้ามา เรื่องที่ ๒ เรื่องของถนนทุกทีก็มีหลุมมีบ่อเกือบทุกที แต่ก็สืบเนื่องด้วยปัจจุบันนี้ครับไม่สามารถนำงบประมาณไปใช้ได้ทันทั่วทั้งที่ ต้องเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ ก็อยากจะขอแนวทางจากคณะผู้บริหาร ช่วยไปแก้ปัญหาในตรงนี้ได้ เพิ่มเติมเรื่องที่ ๓ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ได้แถลงนโยบายเมื่อครั้งที่เปิดสภาสมัยแรก ตอนนั้นก็เรื่องไฟฟ้า อยากให้ช่วยดำเนินการ ควบคุมตามที่ท่านได้แถลงนโยบายครั้งนั้น คืออยากได้สักเส้นสองเส้น ฝากท่านนายกครับ ขอขอบคุณครับ

เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงประเด็นที่สมาชิกได้ซักถาม เรียนเชิญครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)
นายอนุรักษ์ เพชรอินทร์
(นายก อบต.ใจดี)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการด้วยความเคารพ สำหรับการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาอาชีพยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าผมเองได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้านนี้โดยเฉพาะควบคู่กับพัฒนาชุมชนก็คือผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร เรามีกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วมีแผนงานอยู่แล้วไม่สามารถดำเนินการได้ปัจจุบันก็ต้องใช้บุคลากรแผนงานอื่นมาช่วยสนับสนุนผมเป็นบางครั้ง ตอนนี้ที่ผมกำลังดำเนินการก็คือว่าดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ ก็พยายามประสานงาน เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีราชชมงคล นครราชสีมา กลุ่มอุตสาหกรรมชุมชน กลุ่มประมง ที่ได้สนับสนุนเข้ามาสำหรับส่วนกลางส่งบู้ทส่งอะไรไปก็ไม่มีแผนงาน ไม่มีงบประมาณบังคับผมก็ต้องสนับสนุน ที่ออกบู้ทก็ต้องใช้เงินส่วนตัว ช่วยค่าน้ำมันครวละ ๕๐๐ ครวละ ๑,๐๐๐ บาท ตามอัตราภาพของผมที่มี สำหรับงานครั้งนี้ก็เป็นเทศกาลของดีศรีสะเกษ ก็คือการออกประชาสัมพันธ์ จุดหลักก็คือเรื่องทุเรียนภูเขาไฟ และก็พืชผลทางการเกษตรแต่ละจุดที่ผ่านมาเขาคัดเลือกแต่ละอำเภอ พอดีใจดีเรานี้ตอนนี้นายกำลังหอม ตั้งแต่เราจัดทำโครงการไล่ชีวิตโค - กระบือ มอบกรรมสิทธิ์โค - กระบือให้กับชาวบ้าน นายก็จำตำบลใจดีไว้เวลามีอะไรท่านก็จะโยนมาที่ใจดีวันนั้นไปประชุมว่าผู้ตรวจการจะมาหาสักทีหนึ่งให้ผู้ตรวจการ ได้นั่งพักได้รับรายงานจากงานต่างๆ ก็เลือกบ้านโคกมะเขือตำบลใจดี ก็ไม่ว่ากัน เราก็ได้รับไปตามบทบาท ไปตามอัตราภาพที่เรามีแต่ทำออกมาได้ดีที่สุด ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ท่านรองนายก ท่านเลขาที่มาคิดร่วมด้วยช่วยกัน ท่านสมาชิกสภา ท่านประธานสภาที่อยู่ที่นั่นหมด กำนัน

ผู้ใหญ่บ้านสมาชิก CEO เราเต็มที ท่านนายอำเภอก็ชื่นชมว่าดำเนินการได้ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นท่านก็ประทับใจ ผู้ตรวจการก็ย้ายอีกกว่าเป็นบ้านใจดีเป็นบ้านท่านคิดว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิตท่านได้มาดูแลได้มาเยี่ยมเยียน นายตืดใจก็เลยเอาไปอีกวันที่ ๓๐ ไปที่จังหวัดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ทราบว่าจะทางหัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยการเกษตรมีงบบ้างไหม หรือว่ายังไม่ได้ตั้งงบหรืออย่างไร งานด้านการเกษตรถ้ามีก็ช่วยมาหน่อยที่เขาจะไปออกบูทวันที่ ๓๐ ต้องทำอะไรบ้าง ผมเองก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้ ถ้าไม่มีก็ต้องใช้เงินคณะผู้บริหารนี้ช่วย ต่อไปเรื่องที่ ๒ เรื่องวางท่อนี้ของคุณยศ แพงมา เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบตรงนี้ก็ถ้าเกิดฝนตกก็เป็นกระทะไม่สามารถที่จะระบายน้ำไปได้ แต่ก่อนนั้นเขาเรียกว่าวางให้มันไหลตามธรรมชาติลงไปตรงศาลาแยกบ้านโคกมะเขือ จะมีท่อใหญ่ลงไปตรงนั้น ลงไปสู่หนองละลมใหญ่ ที่นี้ชาวบ้านที่จะถึงหนองละลมใหญ่ได้รับความเดือดร้อนเขาก็ปิดเขาก็สร้างทำนบกั้นแฉกกันไว้หมด น้ำมันก็มาไม่ได้ น้ำก็จะทะลักมา ๒ อย่างอย่างที่ ๑ ก็ลงมาจากป่าสะดง ป่าสะดงก็ตั้งแต่ทิศเหนือของลานมัน ไหลลงมาที่หนองยิงลาว ก็ผ่านมาตรงแยกดาวัตร ยายรส แยกแรกตรงต้นพุทรา ตรงนั้นจะขาดแล้ว มีท่อไปวางอยู่ ๓,๔ อัน ไม่รู้เป็นท่อส่วนตัวหรือ อบต.เรา ตรงนั้นลาดยางน้ำมันเขาจะไปรถจะวิ่งไม่ได้แล้ว นั่นคือน้ำที่ไหลจากทิศเหนือ ส่วนน้ำที่ไหลจากทิศใต้ก็คือตั้งแต่ลานมันลงไปหาหนองยิงลาวอีกเหมือนกัน ก็จะรับน้ำเต็มๆตรงนั้น เสร็จแล้วก็ทำให้น้ำท่วม เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะระบายลงไปสู่หนองละลมใหญ่ ที่ไหลตั้งแต่ปุ๋ยตายายมาที่นี้เราก็มาปรับระบบ ให้มีทำนบกั้นที่นี้ในเรื่องวางท่อทางคุณยศ แพงมาทำเรื่องเข้ามา เราก็มองว่าพอกันไปดูออกประชาคมเพื่อให้สภาชอบ จึงดำเนินการได้มันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาฉุกเฉิน เช่น เกิดวาตภัย เกิดพายุ เกิดน้ำท่วมฉับพลันอะไร พอที่จะแก้ไขอะไร อันนี้ต้องวางแผนผมก็เลยว่ายังไม่เข้าใจว่าต้องบรรจุในแผนไว้ ของการวางท่อหรือจะใช้งบอะไร ผมก็ไม่เข้าใจ ก็ต้องฝากทางท่านฝ่ายแผนด้วยนะครับ ที่ท่านขอมาประมาณ ๓ จุดก็ไม่ต่ำกว่า ๑๘ เมตร ถ้าท่อละเมตรก็ใช้ประมาณ ๑๘ ท่อ แล้วท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๔๐ องศา ที่นี้ก็เลยทางท่าน อบต.ถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นท่อผ่าซีกได้ไหม แบบข้างๆถนนให้มันไหลไปตรงไหนที่จะเป็นข้ามเขาเรียกอะไรนะครับ ตรงไหนที่จะเป็นถนนเข้าก็ให้วางท่อ ตรงไหนที่เป็นทุ่งนาเป็นแปลงนา ก็ให้วางท่อผ่าซีกหรืออย่างไรผมไม่เข้าใจ อันนี้ก็ให้ท่านบันลือเพิ่มเติมไปในแผน สำหรับส่วนที่ ๓ นะครับ ถ้าวางท่อไปหนองมะแมงนี้ ก็น่าจะทำก็มีปัญหาทุกปีตรงนั้น ตามที่ท่านรองประธานได้เสนอให้สร้างก็ต้องมาดูว่าฝ่ายแผนเราจะดำเนินการอย่างไรถึงจะแก้ ๓ จุดนี้ได้ นะครับ บริหารก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ให้ฝ่ายแผนเพิ่มเติมขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภาฯ)

น.ส.ธรรณูชนก ทองมนต์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ

สำหรับของหมู่ ๘ โครงการที่ปรากฏไว้ในแผนของหมู่ ๘ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนน คสล. ถนนลูกรัง แล้วก็ถนนดิน นะคะ ซึ่งเวลาเราทำแผนนะคะเราจะต้องไปวัดปริมาณงานไปสำรวจพื้นที่ก่อน จึงจะได้ปริมาณงานและก็ได้รับราคากลางสำหรับแผนนั้นนะคะ จะมีโครงการวางท่อระบายน้ำอยู่ ๑ โครงการนะคะ ก็คือโครงการสายบ้านนายทิพย์

มันทะราซ หมู่ ๘ เป็นโครงการเดียว ก็คือวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๗ ท่อน อันนี้ก็มีอยู่ในแผนตั้งนั้นถ้าจะเพิ่มโดยปกติแล้วก่อนที่เราจะเพิ่มเติมโครงการหรือจำนวนโครงการนั้นจะต้องมีการสำรวจ ออกแบบก่อนซึ่งโดยปกติทำถนนแล้วค่อยมีการวางท่อระบายน้ำไปด้วย เฉพาะถนนก็มีถนนไปเลย ไม่ได้มีการวางแผนวางท่อระบายน้ำด้วย ก็เลยไม่ได้ปรากฏโครงการวางท่อระบายน้ำมากเท่าไร ต่อไปถ้ามีการเพิ่มเติมแผนเมื่อช่างเข้าไปสำรวจออกแบบก็ต้องประสานงานกับทางท่านผู้นำ โดยเฉพาะท่านสมาชิก อบต. ท่านก็ได้ผลักดันโครงการอยู่หรือว่าเสนอโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริงคะ ขอขอบคุณคะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภา)

นายกฤษฎพงษ์ คำศรี

(ส.อบต.ม.๑๑)

เชิญท่านกฤษฎพงษ์ คำศรีครับ

เรียนท่านประธานอีกครั้งครับ เมื่อสักครู่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกหมู่ที่ ๘ เรื่องท่อผ่าซีกโครงการหมู่ที่ ๑๑ ที่กำลังจะดำเนินการคือการวางท่อ ปัจจุบันก็มีท่อผ่าซีกหมู่ที่ ๑๑ คือผมก็ใคร่อยากสอบถามท่านประธานผ่านท่านคณะผู้บริหารก็คือเราจะจัดท่อเดิมไว้ที่ไหนครับ คือจะไว้ตรงไหนก็กลัวว่าจะผิดกฎหมายเพราะเป็นสินทรัพย์ของหลวง ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภา)

นายอนุรักษ์ เพชรอินทร์

(นายก อบต.ใจดี)

เชิญท่านนายก อบต.ใจดีครับ

ก็ขอเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ เรียนท่านประธาน สมาชิกที่เคารพ ตำบลใจดีเรานั้นไม่มีที่สาธารณะก็เลยว่าหากเป็นการดำเนินการของหมู่บ้านที่เปลี่ยนจากท่อผ่าซีกเป็นท่อกลมที่เราจะวางเพิ่มเปลี่ยนแปลงก็มีหมู่ ๑ ก็จะเปลี่ยนท่อผ่าซีกเหมือนกัน หากจำเป็นก็คงให้ทางแต่ละหมู่บ้านมาไว้สนามหน้า อบต.ก่อน นำมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อน เพื่อให้ใช้อื่นๆ ก็ไม่มีที่วางนะครับ คิดดูแล้วไม่มีที่นี้ที่เดียวหน้า อบต.ก็ฝากทุกท่านสำหรับส่วนลูกวิ่งถนนไปหนองโพธิ์นี้ ต้องไปดูแลทำปริมาณงานเพราะว่าเป็นถนนที่ท่านรองได้ว่าถูกลืมถูกล้าง ฟันธงที่มีเส้นทางมีที่นาอยู่เนินสมัยนาปักดำก็จะสัญจรไป - มา ตลอดในฤดูปักดำ แต่ตอนนี้เป็นนาหว่าน ไร่ทำแล้วก็รีบเสร็จ เวลาไปดูไปอะไรก็จะลำบาก อันนี้ก็ฝากทางท่านผอ.กองช่าง ได้ดูด้วย หากพอดำเนินการได้ก็ให้ทางหน่วยช่างออกไปดูมาทำแบบทำอะไร อย่างไม่ได้อะไรให้ได้ลูกรังนะครับ เพื่อการสัญจรของพี่น้อง เวลารถไปเกี่ยวข้าวก็ต้องผ่านที่นาของชาวบ้าน มันมีความจำเป็นของเจ้าของอย่างไรก็ต้องให้ผ่าน ถ้าไม่ให้ผ่านก็ต้องไปเกี่ยวข้าวนาที่อยู่ไปอีก อันที่จริงถนนนี้ให้รับไปปรับปรุง ถนนนี้ก็คล้ายถนนอ่างไรที่อยู่จากวัดจากวัดไปทางถนนคอนกรีตใจดีหมู่ ๑๐ ไปซอยวัชรินทร์ก็ตรงนั้นจะมีเส้นหนึ่งที่ยังไม่เคยก็ทิ้งเอาไว้ หากว่าจะปรับปรุงก็มี ๒ เส้นนี้ และก็เป็นเรื่องของการวางท่อเห็นเจ้าของเขาบอกว่าทาง อบต.ไม่มีงบประมาณที่จะซื้อวางท่อกลมยาวก็ให้ท่อผ่าซีกก็ได้ ตรงไหนที่จำเป็นที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ให้วางท่อกลม สำหรับที่มาตามร่องน้ำนี้ใส่ท่อผ่าซีกก็ได้เขาว่าอย่างนั้น ก็คือยังไม่เข้าใจยังไม่ได้ไปดูสถานที่อย่างไรก็ฝากท่าน อบต.หมู่ ๘ ดูเป็นแม่งานให้หน่อยและก็ยังไม่ว่าเขาพูดว่าคุณศเขาต้องการอย่างไรก็ฝากท่านด้วย ก็คงจะตอบคำถามท่านได้เพียงเท่านี้ครับ

นายบรรลือ ศิริจันทร์
(ส.อบต.ม.๘)

ขออนุญาตครับผมท่อนายศที่พูดถึงนี้ครับ ก็คือท่อที่จะข้ามวางตรงถนนข้ามไปแต่ละจุด ข้ามไปทางเข้านาแต่ละจุดๆ มีจุดหนึ่งความกว้างของถนนประมาณ ๕ เมตร และอีกจุดหนึ่งก็ประมาณ ๔ เมตร จุดหนึ่งก็ ๓ เมตร แค่นั้นครับผม ขอขอบคุณครับ กรณีนี้ นะครับคือทางเข้าถ้าจะเอาผ้าซีกไปวางมันก็อยู่สูงรถไม่สามารถที่จะผ่านได้ ก็คือต้องขุดลงไปประมาณ ๑.๕๐ เมตร ถึงจะวางท่อกลมได้ เพื่อระบายน้ำออกจากหนองยิงลาว ถ้าไปวางอย่างนั้นน้ำก็เหมือนเดิมครับ ไม่สามารถไหลลงมาได้ครับ ขอขอบคุณครับ ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าใช้ท่ออะไร แต่ที่สำคัญก็คือไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อท่อ เชิญครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)
นางจิตติมา ตองอบ
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหารพอดีได้มีโอกาสรักษาการณ์ ผอ.กองช่าง ก็ขออนุญาตนำเรียนส่วนของกองช่าง ที่เป็นวัสดุก่อสร้างอยู่ ซึ่งก่อนหน้าก็มีที่ประสบปัญหา ที่ชาวบ้านมีปัญหาก็ตื่นนอนอย่างหมู่ ๔ แต่ไม่ได้ทำเรื่องเบิกค่าแรง ชาวบ้านก็ช่วยกันและก็หมู่ ๕ ที่มีปัญหาความเดือดร้อนขอต่อมาแล้วเราก็ส่งท่อไปก็เป็นวัสดุก่อสร้าง ถ้าหมู่บ้านมีผู้ประสบปัญหาเห็นว่าการขอรับความช่วยเหลือทางผู้บริหารพิจารณาแล้วว่ามีปัญหาเดือดร้อน สามารถช่วยเหลือได้ ก็ลงชื่อมาทางผู้บริหารก็จะส่งที่เป็นวัสดุให้ แต่ว่าในส่วนของการดำเนินการบางหมู่ก็รวมแรงรวมใจกัน บางหมู่ก็รอช่างก็อาจจะช้านิดหนึ่ง อย่างหมู่ ๘ นี้ก็เห็นมีท่อไปลงแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการก็มี ซึ่งทางท่านสมาชิกก็ประสานกับช่างหนึ่งเลยนะคะ ที่มีชาวบ้านหมู่ ๘ ได้เข้ามาก็มีประมาณการเรียบร้อยแล้ว รอทางช่างเข้าไปทำ บ้านอื่นๆก็เช่นเดียวกัน กรณีไหนที่เป็นปัญหาของประชาชนเป็นความเดือดร้อนที่ท่านสามารถที่จะเขียนเรื่องปัญหาความเดือดร้อนเข้ามาทาง อบต.ก็มีงบประมาณบางส่วนที่สามารถที่จะเข้าไปอาจจะไม่ใช้โครงการใหญ่ทั้งหมดถ้ามีปัญหาความต้องการจัดลำดับในแผน แล้วก็นำมาเป็นข้อบัญญัติแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ ก็มีบางส่วนที่จะขอได้ ก็เรียนที่ประชุมสภาเพื่อที่จะพิจารณาตรงนี้ด้วย ขอขอบคุณคะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)
นางกัญญา มุลจัต
(ส.อบต.ม.๑๐)

มีท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญท่านกัญญา มุลจัตครับ

เรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เห็นว่าพูดคุยเรื่องท่อ ก็ยังไม่ได้ส่งโครงการเรื่องท่อหนองสะเดา ก็จะขอเพิ่มท่อไปหนองสะเดา และก็เพิ่มเติมโครงการหน้าบ้านนายสุทศ สมควร ก็จะขอเพิ่มเติมอีกก็ไม่ว่าประชาชนก็เดือดร้อนเพราะที่ตรงนั้นลึกมาก ก็ไม่รู้เพราะว่าไปทำทางแล้ว ที่ตรงนั้นลึกมากเลยหัวเข้าตรงบ้านนายสุทศ และทางไปมะม่วงเพชรก็ท่วมอีกแล้ว ทำคอนกรีตมีแต่ประชาชนเดือดร้อนก็ประสานท่านคณะบริหารด้วยคะ ขอขอบคุณคะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ

น.ส.นวลอนงค์ ชาญพินิจ
(ส.อบต.ม.๕)

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวนวลอนงค์ ชาญพินิจ สมาชิกหมู่ ๕ มีเรื่องที่จะนำเสนอ ๒ เรื่องแรกต้องกล่าวขอพระคุณท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทำให้บ้านตะแบงได้รับถนนที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แล้วคะ ถนนเส้นทะเลลอก - ตะแบง แต่มีจุดที่หนึ่งตรงทางขึ้นมันไม่สโลปเวลารถขึ้นลง จะลำบากนิดหนึ่งคะ แต่ก็ได้แก้ไขบางส่วนไปแล้วนะคะ ครั้งหนึ่งได้รับการสนับสนุน จาก อบต.สุขบช่วย ยังเหลือข้างหนึ่ง ถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ก็ขอขอบคุณนะคะ ที่ทำให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและอีกเรื่อง หนึ่งเป็นปัญหาของชาวบ้านตะแบงเป็นปัญหาเรื้อรังยังไม่ได้รับการแก้ไข เรื่องน้ำเสีย ภายในครัวเรือน ตอนนี้มีอยู่ ๒ จุด จุดแรกเกิดการทะเลาะวิวาทกันไปแล้ว วันที่เกิดเหตุ วันที่เจ้าหน้าที่ไปฉีดวัคซีนหมาแมววันนั้น ยังไม่ทันได้ฉีดวัคซีนเลย ก็เป็น กรรมการแยกชาวบ้านตีกัน เรื่องน้ำเสียในบ้าน ผู้ใหญ่ก็ห้ามไม่ฟัง อบต.ห้ามก็ไม่ฟัง และเจ้าหน้าที่ก็ไปขอร้องว่าอย่ารบกันอย่างนี้คะ เจอเหตุการณ์จริงก็เลยแจ้งให้ทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยแยก ซึ่งทุกวันนี้ปัญหานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข เขายังพูด กระทบใส่กันและบ้านใกล้เรือนเคียงก็เกิดความเครียด เขาก็ร้องเรียนให้ช่วยแก้ปัญหา มาร้องเรียนทาง อบต.แล้วก็บอกว่าไปศูนย์ดำรงธรรม ทุกวันนี้ใช้ชีวิตลำบากเครียด วันนั้นเขาคูมอารมณ์ไม่อยู่ก็มีการลงไม้ลงมือกัน ตำรวจก็มาแยกซึ่งปัญหาในส่วนซอย ตรงนี้ก็อยู่ตรงซอยในหมู่บ้านที่ทางผู้ใหญ่ก็นำเข้าไปในแผนหมู่บ้านแล้ว ซอยของ ศักดิ์ ในซอยนี้ น้ำเสียไหลลงมา มี ๑๑ หลังคาเรือน ปลายน้ำเขาถมดินสูงน้ำไม่มีที่ไป จะรวมกันตรงหน้าบ้านนางจันดา และบ้านนางเคื่อง น้ำจะขังอยู่หน้าบ้านเขาเลยยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ถาวร ส่วนปัญหานี้ดิฉันได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ทำน นายไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และอีกที่หนึ่งบ้านนางกิมส่วนบ้านนางกิมนี้บ้านเขา อยู่ติดถนนตรงกลางบ้านดิฉันได้แก้ปัญหาเบื้องต้น มีการขุดธนาคารน้ำใต้ดินให้ ตอน แรกน้ำก็แห้งดี ส่วนหลังน้ำแก่ขยายธุรกิจบ้านแก่ทำปลาร้า ทำธุรกิจมากขึ้น มีการใช้น้ำมากขึ้น ที่นี้ธนาคารน้ำใต้ดินบ่อเดียวไม่สามารถรองรับน้ำได้มีการหมุนไม่ทัน ก็เลย ไหลหนองมาสู่ถนนทำให้ภูมิทัศน์ทั่วไปไม่น่าดูแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็มา ร้องเรียนว่าส่งกลิ่นอะไรอย่างนี้คะ แต่คือกรณีของบ้านยายกิมนี้คือมีเรื่องทะเลาะ กันเป็นปัญหามานานแล้วคะ ได้รับการแก้ไขเพราะว่าบ้านของแกเป็นบ้านที่ไม่มี บริเวณบ้านเยอะ บ้านเขาก็ทำเสมอพื้นที่ จะขุดลงเพิ่มก็ไม่มีที่จะขุดเขาก็ให้มานำ เรียงทำนนายจะสามารถช่วยอะไรได้บ้าง จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแก้ไข ขอขอบคุณคะ

เชิญท่านนายก อบต.ครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภาฯ)

นายอนุรักษ์ เพชรอินทร์

(นายก อบต.ใจดี)

ครับมันเป็นปัญหาทุกหมู่บ้าน แม้แต่บ้านใจดีก็หน้าบ้านนายกิมนี้แหละ ถ้าฝนตกมา บ้านของนายละมัย ลูกของนางสมบุรณ์ นายละมัยไปอุดท่อ หน้าบ้านนายก็ ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ถ้าเขาไม่ให้ไหลไปบนดินเขานี้ บางครั้งเขาอุดผมก็ไปขโมย ขุด ไม่อย่างนั้นชาวบ้านเดือดร้อน ก็เป็นอย่างนี้เป็นปัญหาเหมือนท่านสมาชิกผู้ทรง เกียรติหมู่ ๕ พุดนั้นแหละ ก็พึงเสร็จของบ้านทะเลลอกไปซอยข้างหลังวัด เขาขาย กว้างเดียว ปีแรกก็ไม่สกปรกอะไรเท่าไร แต่ว่าพอมันหมักหมม ๑๐ ๑ปีก็ส่งกลิ่นก็ติด โรงฉันทลวงพ่อ ทลวงพอก็มองแต่หน้านายไปแถวนั้น ก็ลำบาก พึ่งเสร็จไม่รู้ว่าจะ ใช้ได้แค่ไหน แต่ว่ารู้สึกว่าจะท่วมอีกแล้ว มันไหลลงท่อที่เราทำไม่ทัน ไม่ทราบมี ชาวบ้านบางคนมาพูดว่านายกคือโง่แท้ไปทำให้มันต่ำลงไปอีกก็ยิ่งท่วม ก็ต้องถามท่าน

สุน สมชิกเขาเป็นคนไปควบคุมแรงงานในการทำตรงนั้น ก็เริ่มหายแล้ว คืออย่างนี้
 เราทำท่อ เราวางท่อเพื่อให้ น้ำระบายแค่นี้ ที่นี้ท่อเราไม่ได้จัดระดับมันมีสูงมีต่ำพอพี
 น้อยบ้านติดถนนก็ปล่อยน้ำมาหาถนนที่นี้ท่อมันไม่ได้ไหลออกไปที่ทุ่งที่ต่ำจนมันแห้ง ก็
 ชั่งอยู่ในถนน อันฝายนี้เห็นน้ำสกปรกก็ปิดไม่ให้ผ่านมา นี่คือน้ำสกปรกตรงนี้ ปิด
 เอาไว้เหมือนที่หมู่ ๕ อันปลายน้ำที่ระบายลงไปเขาก็ปิดหมด ที่นี้อันอยู่ตรงกลางน้ำก็
 จะชั่งอย่างนั้น ชั่งวันเดียว ชั่งเป็น ๑๐ ปี ก็ส่งกลิ่นอันนี้ท่านสมาชิกพูดถูกแล้ว ต่อไป
 ถ้าจะแก้ไขก็ต้องให้กองช่างวางระบบใหม่ ก็คือวางท่อใหม่คือวางท่อแบบให้น้ำมันไหล
 ได้ วางท่อแบบมีระดับมีสเกลมีองศา วางแบบมีอาชีพไม่ใช่ผู้รับเหมาไปวาง พอแต่
 มันเสร็จก็เบิกเงินไป พอ น้ำไหลไม่ได้ก็เป็นปัญหาเห็นไหมบริเวณใหญ่ๆมันจะขุดถนน
 วางท่อขุดท่อวางถนน ทำถนนจะทำอยู่นั้นแหละแถวกรุงเทพแต่ก่อน ไปครั้งแรกทำ
 ไม่เสร็จ ประมาณ ๒,๓ เดือนหรือใหม่ นี่ก็เหมือนกันถ้าเราวางแผนไม่ดีก็อาจจะทำให้
 เราเป็นเหมือนระบบเมืองใหญ่ๆกรุงเทพมหานคร ถ้าเรามีแผนงานมีโครงการก็ต้อง
 อาศัยกองช่างต้องช่วยกันว่าจัดระดับอย่างไร แต่น้ำไหลตลอด อย่างผมนี้คุณขวัญ
 เรือน ตรงข้ามเขาก็จะขุดเป็นบ่อใหญ่ อยู่หน้าบ้านเขาไม่ได้ทำบ่อน้ำใต้ดินเพราะบ้าน
 เขาจำกัดในการปลูกบ้าน ระบายน้ำมาที่ถนนใหญ่ หน้าบ้านผมพอมันก็ไม่ไหล มันก็
 กองอยู่ เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่านายทำไม่ไม่ทำหน้าบ้านตัวเองให้สวย เขาก็
 จะพูดเราก็บอกยังไม่มิดังค์ เพราะว่า อบต.ไม่มีตั้งค์ก็พูดได้แค่นั้น ตะแบงนี้น้ำจะไม่มี
 ปัญหามันเป็นที่สูงมันไม่มีทางไป แต่ว่าน้ำมันไม่มีทางไปมันที่ส่วนหนึ่งที่เขาขุดเอาไว้
 ทำอย่างไรเขาจะพูดรู้เรื่องราวที่ท่อกลางหมู่บ้านที่จะขุดท่อให้ระบายน้ำกลางหมู่บ้านให้
 มันไหลตลอดอย่าให้มันสูงมันต่ำอย่างไรพอปล่อยแล้วน้ำจะชั่งอยู่ หมู่ ๑,๑๐,๑๑ เริ่มมี
 ปัญหา น้ำไม่ไหลน้ำที่อยู่ในท่อสกปรกทุกที่แล้วหมักหมมแล้วไม่ลอก
 ชาวบ้านไม่ลอก มีแต่ซื้อออก อบต. มีหมู่ ๑๐ ท่านกำนันบางที่ท่านก็ลงแขก หมู่ ๑๑
 ลงแขกเอาชาวบ้านออกมาก็มาขนขี้ดินให้ น้ำไหลตามท่อได้ อันนี้จำเป็นอย่างไรก็ฝาก
 กองสาธารณสุขช่วยดูเราจะพูดอย่างไรในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติจากน้ำใน
 หมู่บ้านจะต้องเริ่มในเรื่องของลูกน้ำ ยุงลาย ก่อนนี้ยุงลายก็ไปไข่ไปอะไร จะทำ
 อย่างไรให้หมู่บ้านเราสะอาด ก็ต้องเริ่มวางแผน ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ ๕
 จะแก้ปัญหานี้ไม่ได้ จะต้องประนีประนอมร่วมกันทุกหมู่บ้านจะมีปัญหาเรื่องนี้ ก็คงตอบ
 ได้แค่นี้แหละครับ หากถ้าจำเป็นก็ต้องช่วยกันอย่างที่ผมว่านั่นแหละถ้าน้องมันอุดสัก
 พักหนึ่งผมก็ไปเปิด ฝนตกมาก็จะมีปัญหาตรงหน้าบ้านนายกตรงหน้าบ้านพี่คนที่แก่
 เสียชีวิตไป ยายเปี้ยที่ท่านรองประธานสภาฯได้ชี้แจงไป เนื่องจากเราวางให้น้ำมันไหลลง
 ซึ่งท่อเป็นรูเล็กๆ ขอโทษครับเท่า ๑ นิ้วหรืออะไรรูประมาณสี่ห้ารูต้องวางเป็นรูปรอง
 เหล็กแถวๆเทศบาล น้ำถึงจะระบายทันไม่อย่างนั้น ๓ วันน้ำท่วมอยู่ ๓,๔ วัน เพราะ
 รูเขาเล็กๆเขาทำ เขาออกแบบผิดนะครับ ผมเคยถามช่างว่าทำไมไม่ใส่กรงเหล็ก ตะ
 ข่ายเหล็กลงไปเลยให้น้ำมันไหลเร็วๆ รูแค่นี้จะไหลทันได้อย่างไร ก็ท่วมอยู่อย่างนั้น
 ฝนมาก็เต็ม รถมอเตอร์ไซด์ข้ามลำบาก เราน่าจะเปลี่ยนนะครับท่านหัวหน้าสำนักปลัด
 ผอ.กองช่าง เปลี่ยนฝาท่อให้น้ำมันระบายเร็วกว่านี้ เอาฝาสี่ห้ารูนี้ออกใส่ตะแกรง
 เหล็กเหมือนแถวในเมืองเขาเหมือนเทศบาลก็คงจะเพิ่มเติมได้เท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ
 ท่านประธาน

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภาฯ)

นายกฤษฎพงศ์ คำศรี
(ส.อบต.ม.๕)

เชิญท่านกฤษฎพงศ์ คำศรีครับ

ขออนุญาตครับ รบกวนเวลาแป๊บหนึ่ง นึกขึ้นได้ขอรบกวนท่านนวลอนงค์ ชาญพินิจ สมาชิกหมู่ที่ ๕ กล่าวเรื่องส่งหนังสือขึ้นได้ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารท่านนายกท่านปลัด ท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมนายกฤษฎพงศ์ คำศรี สมาชิกหมู่ที่ ๑๑ เรื่องส่งหนังสือ กระผมก็ส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เดือดร้อนก็คือท่อมันชำรุดเสี้ยนกลางหมู่บ้าน ทุกท่านที่ผ่านก็จะเห็นว่าไม่มีและมีกระสอบหักไม้ ดูไม่งาม เพราะชาวบ้านก็จะประกอบกิจกรรมงาน บวช งานแห่เข้าพรรษาใกล้จะถึงแล้ว ก็จะใช้เส้นทางนั้นก็จะดูไม่งาม กระผมก็ได้ ทำหนังสือมาหาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีได้ช่วยเหลือแต่ก็เงียบไป กระผมจึงใคร่ ขอผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งคืออยากได้อย่างมะตอยไปเปาะตรงนั้นให้ อาจจะทำให้ดูดีหน่อย เพื่อจะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตข้างหน้าจะมีสองจุด ก็ขอบคุณ คณะผู้บริหาร ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมมีเรื่องอยากจะเรียนถามคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ที่เราได้ดำเนินการตอนนี้นำดำเนินการไปถึงไหน โครงการเบิกจ่ายครบหรือยัง เพราะว่าทางผู้บริหารเปรียบกับสภาว่าจะมีกระเป๋าที่สอง เพื่อที่จะนำไปทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องซึ่งชาวตำบลใจดีเราก็มีความ เดือดร้อนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทาง ถนนไปไร่ไปนา ไฟฟ้า ประปา หลายเรื่องหลายราวที่เราจะต้องดูแลให้กับพี่น้องในตำบลใจดีของเราถิ่นหลักๆนี้ ถนนโคกมะเขือ - ภูมิศาลา ถนนเส้นเชื่อมต่อระหว่างตำบล ซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่า เกือบจะพิกลพิการ ผู้ที่ใช้เส้นทางก็คือเกษตรกร พี่น้องต่างตำบลที่จะต้องใช้เส้นทาง ข้ามไปตำบลอื่น ก็ไม่ได้รับความดูแลหลายปีแม้แต่การเกรดบดอัดธรรมดาทำไม่ได้ทำ เมื่อช่วงพฤศจิกายน หลังจากพายุโนรูผ่านพ้นไปทางคณะบริหารพยายามที่จะหา งบประมาณคือหาเจ้าภาพเข้ามาเพื่อที่จะเกรดบดอัดกลบหลุมเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ สัญจรไป - มา ขนผลผลิตทางการเกษตร แต่ก็ไม่สำเร็จ บอกว่าไม่มีงบประมาณก็ต้อง ประสานกับผู้ที่มีเครื่องจักรไม่ได้ เราก็ทิ้งตรงนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ แม้กระทั่งจะเอาดินธรรมดาไปกลบก็ยังไม่มีการงบประมาณ เพราะว่าพายุโนรูทำให้เราเจ็บ ทำคณะบริหารเจ็บเข้ามาปีแรกก็โดนโนรู แก้ปัญหาแค่ทะเลอ ก ตะแบงนี้ก็ไปหลาย แส่น แต่ทางอื่นก็ไม่ได้เข้าไปดูแลอย่างถนนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็สายภูมิศาลา - โคก มะเขือ ซึ่งตอนนี้พี่น้องใช้เยอะมากการขนผลผลิตข้ามฝากไปขาย อยู่ฝั่งบ้านภูมิศาลา ตาปาง ฝั่งนี้ทางพะเยาฝั่งนี้ ราคาดีกว่าฝั่งโน้นข้ามมาต้องใช้ถนนเส้นนี้ทุกวัน ซึ่งถนน มันไม่ดีซึ่งถ้ามีกระเป๋าสอง ถ้ามีจริงการจ่ายขาดผมก็จะเสนอโครงการเส้นนี้ซึ่งเรา เอาไว้ไม่ได้ เราต้องแก้ไขจริงๆ จะข้ามไปไว้ตรงโน้นตรงนี้ไม่ได้ ซึ่งผมเปิดดูในแผนก็มี ในหน้า ๑๑๒ เป็นโครงการถนนหินคลุกโคกมะเขือ - ภูมิศาลา แต่ระยะทางที่ลงใน แผนนั้นก็ตรงกับความเป็นจริง ก็ลงไปแค่ ๑,๐๐๐ เมตร ก็คือ ๑ กิโลเมตร จริงๆแล้ว ถ้าวรวม ๓ หมู่บ้านก็ประมาณ ๔ กิโลเมตร ต้องเข้าไปแก้ไขอย่างไรครับ เพื่อให้มัน สอดคล้องกับความเป็นจริงเดี๋ยวพอมีงบมาเราว่าจะจัดเข้างบก็ไปติดไปขัดเกี่ยวกับ ระยะทางไม่ตรง ก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ฝากทางบริหารเข้าไปดูในแผน เป็นแผนที่ไม่

น่าจะตรงกับความเป็นจริง ระยะทางยาวไกลกว่านั้น เราจะทำจริงๆ ก็จะเป็นหินคลุก แต่ที่เคยคุยก็มีหลายท่านบอกว่าถ้าเป็นหินคลุก คณะกรรมการตรวจรับก็ไม่อยากให้เกิดการก่อสร้าง เพราะว่าลำบากใจในการตรวจรับ งานอาจจะไม่ตรงกับสเปกที่กำหนดเข้าไปในโครงการ ในแผน พอเวลาทำออกมา ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการถ้าไม่ถูกตามสเปกที่เรากำหนดก็สร้างความลำบากใจกับคณะกรรมการตรวจรับ ผมก็เลยไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นถนนหินคลุก แต่ก็ยังดีที่เราได้มีถนนหินคลุกก็คือเริ่มแก้ปัญหาให้กับพี่น้องในการสัญจรระหว่างโคกเพชรถึงตำบลห้วยสำราญเป็นถนนเส้นเดียวที่วิ่งตรง ซึ่งจ่ายขาดครั้งที่แล้วเบิกจ่ายครบหรือยัง แค่นี้ครับ

นายอนุรักษ์ เพชรอินทร์
(นายก อบต.ใจดี)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านสำหรับคณะบริหาร เราได้ดำเนินการจัดหาคู่สัญญาตามมติเห็นชอบของสภาในการนำเงินสะสมมาเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ แล้วก็ยกเลิก ๑ โครงการเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่เหมาะในการดำเนินการก่อสร้างเหลือ ๒๒ โครงการตอนนี้มีคู่สัญญาครบทั้ง ๒๒ โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการก็จะเริ่มลงมือดำเนินการสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ทุกโครงการนะครับ ในการใช้งบประมาณเงินสะสมครั้งที่ ๑ ที่เรานำมาเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครบทุกโครงการแล้วครับ ก็เหลืออยู่ที่คณะกรรมการเสนอราคาตามสัญญาที่เราได้ทำสัญญาตกลงไว้ หากว่าเขาส่งมอบไม่ทันจาก ๓๐ สิงหาคม ก็อาจจะถูกปรับก็คิดว่าคงจะเสร็จทุกโครงการแหละครับ ตอนนี้โครงการอื่นมีคู่สัญญาหมด ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เกี่ยวกับวาระเรื่องอื่นๆ เชิญ
ท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ

นางจิตติมา ทองอบ
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหารก็ฝากนิดหนึ่งในเรื่องของเบี้ยยังชีพ พอดีว่ามีกรณีเมื่อเกือบๆ เดือนหนึ่งที่ผ่านมา ก็มีชาวบ้านผู้พิการหมู่ที่ ๑ ร้องเรียนไปที่สายด่วนสำนักนายกเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ ซึ่งเขาเข้าใจผิดกันเองว่าเงินเบี้ยยังชีพนี้ไม่ได้รับ เงินไม่เข้าบัญชีก็ร้องเรียนไปสำนักนายกผ่านจังหวัด ผ่านอำเภอทางจังหวัดก็แจ้งอำเภอลงมาเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเข้าใจผิดเงินไม่เข้าบัญชีเบี้ยยังชีพไม่ได้ ได้ไม่ครบ อันนี้ก็คือทางที่เขาไปร้องเรียน กรณีที่มีปัญหาเรื่องเบี้ยยังชีพสามารถเข้ามาตรวจสอบที่งานพัฒนาชุมชนได้ คือทุกวันนี้เราจ่ายเบี้ยยังชีพจ่ายผ่านกรมบัญชีกลาง เพราะฉะนั้นเรามีหลักฐานทุกๆ เดือนว่าเงินโอนเข้าบัญชีนายนี้ก็บาทสามารถตรวจสอบได้หมดตั้งแต่ ๒๕๖๓, ๒๕๖๔, ๒๕๖๕ ก็เรียบร้อยหมดเราไม่มีปัญหาไม่มีการติดค้างเรื่องของเบี้ยยังชีพ เพราะว่าเราไม่มีเบิกเป็นเงินสดเลย อีกกรณีหนึ่งก็คือเปลี่ยนบัญชีรับเงิน ก็สามารถที่จะนำบัญชีใหม่มาแจ้งที่พัฒนาชุมชนก็คือขอเปลี่ยน ไม่ยากเดือนนี้รับ ธกส. เดือนหน้ารับกรุงไทยก็มาเปลี่ยนได้ เพื่ออำนวยความสะดวกไม่จำเป็นต้องยึดติดว่าบัญชีเข้าชื่อผู้รับมอบอำนาจวันไหน อันนี้ไม่จำเป็นก็เข้าตลอด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอีกกรณีหนึ่งที่สูงอายุจะเข้าใจผิดกรณีที่เป็นชั้นบันได ๖๐ -๖๙ ก็คือ ๖๐๐ บาท ๗๐-๗๙ ๗๐๐ ๘๐-๘๙ ๘๐๐ ๙๐ ปีขึ้นไป ๑,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ที่เรสบันไดนี้ก่อน ที่นี้การที่จะขึ้น ๖๙ พอครบอายุ ๗๐ ปีไปไม่ใช่เงินจะเข้าเลยก็ต้องรอปีงบประมาณถัดไปด้วย บางคนก็มาว่า อบต.อมเงินหรือ

นายอนุรักษ์ เพชรอินทร์
(นายก อบต.ใจดี)

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)

นางจิตติมา ทองอบ
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)

นายสมพงษ์ ใจโชติ
(ประธานสภา)

ปิดประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภา

(นายธิดาช เจริญศรีเมือง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี / ปลัด อบต.

เปล่าไม่ใช่เราก็มีหลักฐานการโอนเข้าบัญชีตลอด เพราะฉะนั้นก็นำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ บางทีเขาอาจมาถามว่าเงินไม่เข้าเงินไม่ครบแจ้งให้มาติดต่อพัฒนาชุมชน ก็สามารถตรวจสอบในระบบ ส่งมาให้เดี๋ยวลูกให้ก็ได้คะ ขอบคุณคะ

สุดท้ายนายกก็อยากจะเสนอบ้าง ตามที่เราได้เป็นรูปถ่ายของโครงการ สสส.ที่นี้ทางแม่ข่ายตำบลตะเคียน จัดทำโครงการอบรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานีกรุงเทพ ที่นี้ที่จะไปก็คือผู้บริหารหรือคนที่นายกมอบหมาย จำนวน ๑ ท่าน เจ้าหน้าที่ใน อบต. ๒ ท่าน อยากรู้ อบต. ๒ ท่าน และที่เจ้าหน้าที่อนามัย ๑ ท่าน ให้ท่านเสนอกันเองว่า อบต. ๒ ท่านที่จะไปในครั้งนี้มีท่านใดจะไปบ้าง อยากรู้ให้มี อบต. สัก ๒ คนครับ ก็ขอหารือตรงนี้ครับท่านประธาน ผมจะออกคำสั่งไปกลัวไม่ถูกใจ ดิฉันไม่ได้ไปติดธุระอะไรอย่างนี้ ขอหารือครับท่านประธาน ถ้าได้ชื่อตอนนี้ก็จะได้กรอกรายชื่อบุคคลเข้าร่วมประชุมที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานีไปให้ตำบลตะเคียนซึ่งเป็นหน่วยแม่ อบต. ๒ ท่าน เจ้าหน้าที่ก็คือคนใน อบต. ๒ คน อนามัย ๑ ท่าน บริหาร ๑ ท่าน เป็นทั้งหมด ๖ คนครับ ผมขอปรึกษาสภาครับ เอาแบบสมัครใจไป ท่านใดอยากไปเมื่อทองธานี ก็ถือว่าเราได้ไปพักผ่อน ๗ - ๙ กรกฎาคม นี้ครับ

ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ก็คืออบรมวันที่ ๗,๘,๙ กรกฎาคม แต่ว่าเดินทางวันที่ ๖ การเดินทางก็จะเป็นรถตู้ทาง อบต. ตะเคียนจะจัดหาให้ทางเจ้าหน้าที่ อบต. ก็จะมีงานพัฒนาชุมชนจะมีน้องแอน สุธิดา ดวงเนตร และที่เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนน้องวรารักษ์ เสาตรง เพื่อพิจารณาจะท่านประธานสภา ได้ ๑ ท่านแล้วครับท่านบรรลือ ศิริจันทร์ เหลืออีกท่านหนึ่ง สรุปก็คือได้ท่านบรรลือ ศิริจันทร์ ท่านพัด หงษ์โสภากา สมาชิกหมู่ ๗,๘ เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมอบรม มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. ใจดีทุกท่าน ท่านคณะบริหาร ท่านเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้จนลุล่วงไปด้วยดี เมื่อไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดประชุมครับ

เวลา ๑๒.๐๐ น.

เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. ใจดี ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภา

(นายธิดาช เจริญศรีเมือง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี / ปลัด อบต.

เมื่อวันที่ ๗ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖.....

(ลงชื่อ) สุวิมล บุตรเสมียน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
 (นางสาวสุปน บุตรเสมียน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) กมลลดา ชาวพินิจ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
 (นางสาวนวลอนงค์ ชาวพินิจ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) กัญญา มุสัจจ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
 (นางกัญญา มุสัจจ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี หมู่ที่ ๑๐

เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลใจดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาสมัย.....
 สมัยที่.....ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
 (นายสมพงษ์ ใจโชติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี